

4. การศึกษาด้านคุณภาพชีวิต

ตารางที่ 4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อทางศาสนา

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4101	กิตติ ชำนาญเวชกิจ	งานแหงหยวกบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา	ม.ป.ป	เอกสารประกอบการสอน	ลุ่มทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	งานแหงหยวกเป็นประติมากรรมเครื่องตกแต่งชั่วคราว เพื่อประโยชน์ใช้สอยในพิธีกรรม ระยะเวลาอันสั้น ใช้ประดับตกแต่งเบญจา เชิงตะกอนในพิธีงานศพ มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น น่าจะมีแนวคิดมาจากปราสาทขอม และปรับปรุงรูปแบบตามศิลปกรรมไทยและสืบทอดต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มาหลักฐานกล่าวถึงขุนนางผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของงานแหงหยวกคล้ายในคำให้คำขวัญของช่างแหงหยวก และประติมากรรมนี้ได้มีการเผยแพร่ไปยังบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและบริเวณใกล้เคียง
4102	พิทยา บุษรารัตน์	ตำนานโนรา : ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา	2540	งานวิจัย	ชุมชนบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	1. ตำนานโนราและตำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโนราปรากฏทั้งที่เป็นตำนานโนราที่มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน ตำนานโนราที่ปรากฏในบทกวีและบทเพลงกลอนของโนรา ตำนานโนราที่มาจากหลักฐานเอกสารตำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโนราและรวมทั้งข้อวินิจฉัยของผู้ให้ท้องถิ่นในเรื่องความเป็นมาของโนรา 2. ความสัมพันธ์ระหว่างตำนานโนราและตำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโนรากับสังคมและวัฒนธรรมในบริเวณรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พบว่ามีความสัมพันธ์ในด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ทางด้านศาสนสถาน และโบราณวัตถุสถาน ความสัมพันธ์ด้านความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ความสัมพันธ์ทางด้านอื่นๆ ได้แก่ การสร้างระบบความสัมพันธ์และการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม การอนุรักษ์ เป็นต้น
4103	จรีน ศิริ	นิทานชาวบ้านจากตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	2531	วิทยานิพนธ์	ตำบลลำปำ จังหวัดพัทลุง	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	จากการเก็บข้อมูล 9 หมู่บ้านได้นิทานทั้งหมด 207 เรื่อง นำมาจัดประเภททางโครงสร้างที่ปรากฏได้ 5 ประเภท คือ ประเภทคติ อธิบาย มุขตลก ความเชื่อ และภูมินามหรือความเป็นมาของสถานที่ นำมาวิเคราะห์ตามโลกทรรศน์ ได้ 3 ประเด็น คือ ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชุมชนแบบเครือญาติ รักความยุติธรรม นิยมความมีอิสระ เคารพสิทธิเสรีภาพ
4104	รัตนภรณ์ เวียสุวรรณ	ไสยศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้	2532	งานวิจัย	ภาคใต้	การวิจัยเอกสาร	วรรณกรรมในภาพใต้ได้มีการนำเรื่องไสยศาสตร์มาใช้ในการเดินเรื่อง ตัวละครเดินมักมีพฤติกรรมที่เหนือธรรมชาติหรือมีความสามารถเฉพาะตัว จากมีทั้งที่เป็นธรรมชาติและเหนือธรรมชาติมาอำนาจลึกลับ เช่น การบนบาน ความฝัน

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4105	ประสิทธิ์ บัวงาม	ความเชื่อเกี่ยวกับเกษตรกรรมของชาวบ้านตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	2538	วิทยานิพนธ์	ตำบลเกาะนางคำ จังหวัดพัทลุง	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้: ชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ เช่น แม่โพสพ เจ้าที่ ผีฟ้า วิญญาณของวัว เจ้าที่วัว เป็นต้น มีความเชื่อทางไสยศาสตร์และกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เช่น ปลูกข้าวช่วยจันทร์ และความเชื่อเรื่องการถือเคล็ด เช่น เข้าป่าห้ามพูดถึงญาติและสัตว์ร้าย
4106	เกษม ชนามแก้ว	ภูมิปัญญาชาวบ้านแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ปรากฏในวรรณกรรมหนึ่งตระกูล	2540	งานวิจัย	ลุ่มทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	ภูมิปัญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมหนึ่งตระกูลคือภูมิปัญญาด้านภาษา การประพันธ์ การสอน การสร้างอารมณ์ขัน และความเชื่อ การติดต่อเรื่อง การใช้สัญลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ เช่น การประยุกต์การเล่นโนรา ลำตัด
4107	ปก แก้วกาญจน์	การเล่นของเด็กบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา	2543	งานวิจัย	ลุ่มทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	ประเภทและวิธีการเล่นของเด็กบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้วิธีการเล่น 61 ชนิด นำมาจัดประเภทได้ 18 ประเภท เช่น ประเภทคักคอก - เสี่ยงหาย ประเภทไล่ - จับ ประเภทท่าย ประเภทโยนรับ ประเภทกระโดด ประเภทล้อ - กลิ้ง เป็นต้น สะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การประกอบอาชีพ ศาสนาและความเชื่อ เป็นต้น คุณค่าทางจริยธรรมขึ้นเฉพาะตน จริยธรรมที่เกิดโดยต้องสัมพันธ์กับผู้อื่น
4108	สุริวงค์ พงศ์ใหญ่	พุทธศาสนาแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก สมัยกรุงศรีอยุธยา	พิมพ์ 2529	งานวิจัย	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก บริเวณอำเภอระโนดและสติงพระในปัจจุบันเคยมีความเจริญก่อนพุทธศาสนาและศาสนาพุทธเข้ามาแถบนี้ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 10 โดยชาวอินเดีย และจากวัตถุประสังคทางศาสนาบอกว่าชนแถบนี้นับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนแต่ไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่านานเท่าใด พุทธศาสนาแบบศรีลังกาเข้ามาตั้งแต่พ.ศ. 17-18 บทบาทของศาสนาในสมัยอยุธยามีอย่างกว้างขวาง สามารถมีทรัพย์สินละข้าพระคนทาน เพื่อทำนุบำรุงวัดและมีหลักฐานเป็นตำนานที่วัดพะโคะ
4109	วินัย สุกใส	บทความ: วรรณกรรมพุทธศาสนาในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา	2536	บทความ	ลุ่มทะเลสาบสงขลา	(x)	วรรณกรรมพุทธศาสนาในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา มีอยู่มาก บทบาททางศาสนามีผลอย่างมากที่จะกำหนดระบบความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและพิธีกรรมและเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในชุมชน

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4110	พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว	การเสนอแนะเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์ศึกษาบ้านไทยภาคใต้ รอบทะเลสาบสงขลา	2543	วิทยานิพนธ์	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสารและการวิจัยแบบสำรวจ	ผลจากการวิจัย ทำให้ทราบถึงโครงสร้างการบริหารและการจัดการของศูนย์ ศึกษาบ้านไทยภาคใต้ รอบทะเลสาบสงขลาที่ประกอบด้วยประชาชนและองค์กรท้องถิ่น เป็นหลัก สนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐบาล โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นงาน ออกแบบเพื่อสนองต่อประโยชน์ใช้สอย และการใช้งานในชีวิตประจำวัน ความงาม เป็นผลผลิตขั้นสุดท้าย เงื่อนไขของปัญหาในการดำรงชีวิตในแง่ของที่กำลังเพื่อพำนักอาศัยอัจฉริยะภายใน การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ตามอัตภาพของธรรมชาติแวดล้อม คติความเชื่อทางสังคม วัฒนธรรม
4111	บุญเลิศ จันทร์ระ	การศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีแต่งงานกับนางไม้ในเขตอำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา	2544	วิทยานิพนธ์	สิงหนครจังหวัดสงขลา	การวิจัยเอกสาร	พบว่า รูปแบบของการประกอบพิธีกรรมแต่งงานกับนางไม้ไม่มีความสอดคล้อง กับการแต่งงานของคู่บ่าวสาวโดยทั่วไป แต่มีความแตกต่างในวัตถุประสงค์และความหมาย สาระสำคัญคือ เป็นประเพณี อันเป็น ลักษณะสำคัญของศาสนาพรมบวรพหุ สัญลักษณ์หลักของพิธีกรรม ดังนั้นการจัดประเพณีแต่งงานกับนางไม้ มีเหตุผลทางด้านสังคม และเหตุผล ทางด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ โดยการจัดประเพณีดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวสอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในส่วนของวิธีการ ความหมาย และวัตถุประสงค์
4112	ประทุม สุวรรณคังคะ	การศึกษามหาเวสสันดรชาดกฉบับถิ่นใต้ จากต้นฉบับวัดมณีมาวาส สงขลา	2526	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยเอกสาร	การวิเคราะห์ลักษณะการประพันธ์ จำนวนโวหาร รสวรรณคดี และคุณค่าทางด้าน สังคมที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหา
4113	สุนันทา มิตรงาม	การวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องอุณรุทฉบับสงขลาตามทฤษฎีรส	2531	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยเอกสาร	เป็นการ ศึกษาวิเคราะห์อารมณ์ของกวีและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้อ่านที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับรู้เนื้อ อารมณ์เหล่านั้นแล้ว ความสำเร็จนี้ยอมเกิดจาก 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ กวี ตัววรรณกรรม และ ผู้อ่าน
4114	นอง บุญลัก	คำไวพจน์ในหมวดคำกริยาแสดงอาการในภาษาถิ่นสงขลา	2533	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยเอกสารและการวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง	พบว่าคำในหมวดคำกริยาแสดงอาการในภาษาถิ่นสงขลาสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือคำมีความหมายบอกอาการเคลื่อนที่ และบอกอาการอยู่กับที่ คำมีความหมายบอก อาการเคลื่อนที่แบ่งเป็นเคลื่อนที่บอกทิศทางและไม่บอกทิศทาง ส่วนคำกริยาบอกอาการอยู่กับที่ จะบอกลักษณะการกระทำต่างๆ คำไวพจน์ส่วนใหญ่ มีความหมายแตกต่างกัน คือคำในอรรถเขตย์ย่อนหนึ่งจะมีคำหนึ่งที่มีความหมายกว้างใช้ได้ทั่วไป ส่วนคำอื่นๆ จะมีความหมายแคบใช้ได้เฉพาะที่

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4115	ประมวล มณีโรจน์	ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาในเรื่องสันสมัยใหม่ : ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	2536	บทความ	ทะเลสาบสงขลา	-	การศึกษามาจากแนวคิดที่ว่าสังคมมีส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนา และวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือบันทึกสังคม ในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาได้แบ่งการศึกษาในรูปของคตินิยมทางสังคม ซึ่งแบ่งไว้ 6 ลักษณะ คือ คตินิยมการต่อต้านอำนาจรัฐ คตินิยมในความเป็นนักเลง คตินิยมเชื้อสายศาสตร์และอำนาจลึกลับ คตินิยมที่เคร่งครัดในความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และคตินิยมในศิลปะการบันเทิง ซึ่งสามารถบอกเล่าเป็นเชิงเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4116	สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์	ข้อจำกัดและปัจจัยทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2536	บทความ	ทะเลสาบสงขลา	-	ข้อจำกัดและปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 1. ข้อจำกัดและปัจจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาต่างมีทรัพยากรที่เกื้อกูลต่อการยังชีพแตกต่างกัน โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานของสังคมเกษตร 2. ทรัพยากรบุคคล 3. ทรัพยากรด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธา ทัศนคติ ประเพณีนิยม เน้นในทางพุทธศาสนา นิถายมหายาน
4117	บริษัทยูไนเต็ดไทยแลนด์ จำกัด	ทะเลสาบสงขลา : ทะเลแห่งชีวิตและวัฒนธรรม	2541	หนังสือภาพและบทความ	ทะเลสาบสงขลา	-	เป็นบันทึกที่รวบรวมเรื่องราวของทะเลสาบไว้อย่างสมบูรณ์ เพื่อถ่ายทอดถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของทะเลสาบ ซึ่งก่อให้เกิดความประทับใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าของดินแดนลุ่มน้ำแห่งนี้ และผลักดันให้เกิดความรักความหวงแหนจนกลายเป็นกระแสความร่วมมือที่กว้างขวางสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป

ตารางที่ 4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4201	แคล้ว ทองสม	แนวทางพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ	2525	วิทยานิพนธ์	ทะเลสาบตอนนอก ทะเลสาบตอนใน และ ทะเลน้อย	การวิจัยเอกสาร และ การวิจัยจากการสังเกต	การพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแห่งท่องเที่ยวจึงควรกำหนดเป้าประสงค์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนเนื่องจากทะเลสาบสงขลาเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ชนบทยากจน และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ ได้แก่ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย อุทยานนกน้ำคูซุด ทัศนศึกษาลำบ่า เกาะสี่เกาะห้า เกาะยอ และเกาะอื่นๆ ในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทรัพยากรแห่งสุดท้าย ควรมีการใช้ประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางบริเวณที่ความเปราะบาง กลยุทธ์ที่นำมาใช้คือ การกำหนดการใช้ที่ดินเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกได้แก่ บริเวณป่าพรุเหนือทะเลน้อยและคลองนางเรียง ป่าหญ้าหน้าบ้านศรีไชย บ้านคูซุด และหัวเกาะโคบ ประเภทที่ 2 เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในแห่งท่องเที่ยว ประเภทที่ 3 จะอยู่บริเวณชุมชนเดิม ที่มีการพัฒนาไปบ้างแล้วมีการสร้างระบบโครงสร้างชุมชนการท่องเที่ยวเพียง 3 ระดับ คือ ศูนย์กลางหลัก คือสงขลา/หาดใหญ่ ศูนย์กลางรอง คือ หาดแสนสุขลำบ่า ส่วนศูนย์กลางเล็ก ได้แก่ทะเลน้อยและคูซุด กำหนดให้มีเส้นทางท่องเที่ยวกระจายออกจากหาดใหญ่และพัทลุง โดยการปรับปรุงเส้นทางเก่าและเปิดเส้นทางใหม่ มีการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะบริเวณและเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาการท่องเที่ยวที่หาดลำบ่า ส่วนเกาะห้าและเกาะสี่ จะเน้นการอนุรักษ์
4202	สมชาย เลียงพรพรรณ	การศึกษาแหล่งทรัพยากรนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณทะเลน้อย ทะเลหลวงและทะเลสาบสงขลา	2543	งานวิจัย	ทะเลน้อย ทะเลหลวง และทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร และ การวิจัยจากการสังเกต	จากการศึกษาภาคสนาม ร่วมกับการศึกษาจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถสำรวจพบ และทำแผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรนันทนาการฯได้ 70 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งทรัพยากรนันทนาการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ 18 แห่ง และทางวัฒนธรรม 52 แห่ง โดยพบกระจายในบริเวณต่างๆ
4203	ปก แก้วกาญจน์ สมพร ชุนท	ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่ออาชีพและเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดสงขลา	2532	งานวิจัย	จังหวัดสงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตลาดแรงงานของคนกลุ่มอายุระหว่าง 25-35 ปี มากที่สุด และเป็นตลาดแรงงานของผู้จบการศึกษาทุกระดับ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ผู้จบการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และอาชีพเดิมของบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยวที่จ้างงานมากที่สุดคือ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ผู้ประกอบอาชีพประเภทลูกจ้างมีรายได้เฉลี่ย 2494 บาท ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีรายได้ 3000 บาท ตัวแปรที่สำคัญคือ การศึกษา และพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและนอกเมือง ปัญหาที่สำคัญคือ ความไม่ปลอดภัย และความไม่สะดวกในการเดินทาง มีคฤหบดี ตำรวจจิตโด ลีนค้าไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้ประกอบการขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4204	สมชาย เลียงพรพรรณ	การศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ✓	2546	รายงานสำหรับผู้บริหาร	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	จากการสำรวจและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณทะเลสาบสงขลาทั้งหมด 49 แห่ง สามารถแบ่งแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพได้ 3 กลุ่ม โดยอาศัยการพิจารณาในด้านความสะดวกสบายในการเข้าถึง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานที่ สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าและความสำคัญของแหล่ง การตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ 1.กลุ่มที่มีระดับศักยภาพมาก มีทั้งหมด 8 แห่ง 2.กลุ่มที่มีศักยภาพปานกลางมีทั้งหมด 22 แห่ง 3.กลุ่มที่มีศักยภาพน้อยทั้งหมด 19 แห่ง

ตารางที่ 4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4301	ปก แก้วกาญจน์	การค้าทางเรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา	2538	งานวิจัย	บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	1. สภาพการค้าทางเรือบริเวณพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา มี 2 วิธี คือ วิธีการค้าส่งตามท่าเรือหลักและวิธีการค้าตามท่าเรือย่อยหรือการค้าเร่ตามชุมชน ประเภทของสินค้าที่ค้าส่งตามท่าเรือหลักและการค้าเร่ตามชุมชน ลักษณะของความสัมพันธ์แบบพึ่งพา ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาที่อาศัยระบบการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาที่อาศัยวัฒนธรรมและระบบเศรษฐกิจการค้า 2 การค้าทางเรือระหว่างชุมชนทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย ชุมชนบริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ ชุมชนบริเวณฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลา ข้อมูลเกี่ยวกับสายคลองที่เชื่อมต่อกับชุมชนหลักบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา เป็นต้น 3. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการค้าทางเรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาและภูมิปัญญาเกี่ยวกับการค้าทางเรือในอดีต
4302	ปก แก้วกาญจน์	สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและคูขุด : โครงการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์นกน้ำในทะเลสาบสงขลา	2525	งานวิจัย	ทะเลน้อยและคูขุด	การวิจัยจากการสังเกต	เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างคนกับนกน้ำ อาชีพหลักทำนากับประมงในพื้นที่โครงการมีรายได้เฉลี่ย 6464 บาท/ครอบครัว ผลได้จากนกน้ำ: มีทั้งที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้และไม่ได้ ส่วนที่วัดได้ ได้แก่ รายได้จากนักท่องเที่ยว และที่ไม่อาจวัดได้ ได้แก่ การกำจัดศัตรูพืชที่ทำลายผลผลิตทางการเกษตร และเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ สำหรับผลเสีย : เกิดจากการที่นกน้ำทำลายเมล็ดข้าว ต้นข้าว และต้นจูด ผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆของคนที่มือนกน้ำความต้องการที่อยู่อาศัยและที่ประกอบอาชีพ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่อยู่ของนก จำต้องมีการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์นกน้ำ
4303	ปก แก้วกาญจน์	การสร้างทางรถไฟสายใต้กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมือง	2534	งานวิจัย	ทะเลน้อยและคูขุด	การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง	ผลกระทบจากการสร้างทางรถไฟสายใต้ ด้านเศรษฐกิจ : การขยายพื้นที่ทำเหมืองแร่และปลูกยางพารา การลดบทบาทของการคมนาคมทางเรือและเกวียนลง เกิดชุมชนใหม่และขยายชุมชนรถไฟ การเกิดการจ้างงาน สร้างงานและเปลี่ยนโครงสร้างอาชีพ การรุกและแพร่กระจายวัฒนธรรม การบริโภคสุภาคใต้ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การอ่อนตัวของเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ด้านการปกครอง : สามารถรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนภาคใต้ สามารถใช้รถไฟเป็นกลไกการรวมชาติและขยายอำนาจรัฐส่วนกลางสู่ภาคใต้ สามารถลดอำนาจผู้นำหน่วยทางการเมืองระดับย่อย ทำให้ศักยภาพท้องถิ่นลดลง และในที่สุดท้องถิ่นภาคใต้ต้องพึ่งพาส่วนกลาง ทั้งทางด้านอำนาจการตัดสินใจและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4304	ฤทัยวรรณ ศุภเกษร	การศึกษาสภาวะความยากจนของชุมชนทะเลน้อย	2535	วิทยานิพนธ์	ทะเลน้อย	การวิจัยจากการสังเกต	ความยากจนของชุมชนทะเลน้อยมีสาเหตุหลายประการ คือสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำดินและน้ำเป็นกรดจัด มีอุปสรรคจากภัยธรรมชาติแหล่งอาหารลดความอุดมสมบูรณ์ การเจ็บป่วยและความทันสมัย การพนัน การเสี่ยงโชค การกู้ยืม และจากการศึกษาพบว่าปัจจัยทางสังคมมีความรุนแรงและส่งผลกระทบมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยกายภาพมีผลทำให้ลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลดลง ดังนั้นปัญหาความยากจนในชุมชนจึงมีความสัมพันธ์จากปัจจัยทั้ง 3 นี้ แนวทางแก้ไข คือ 1.ลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย 2.ปรับวิธีแก้ปัญหาหันมาจัดตั้งองค์กรเชิงวัฒนธรรม 3.รัฐปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจในการบริหารการจัดการ โดยเฉพาะงบประมาณ การปกครอง การศึกษาและสาธารณสุข
4305	รพีพรรณ สุวรรณรัฐโชติ, วิจัย กาญจนสุพรรณ และสมพร เพื่อจันทร์รอง	การสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็ม : ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ	2535	เอกสารสรุปการสัมมนา	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	การสร้างเขื่อนบริเวณเกาะใหญ่ทางฝั่งจังหวัดสงขลาไปเชื่อมกับบ้านแหลมจอม จ.สงขลา มีความเหมาะสมกว่าที่บ้านแหลมจากไปเชื่อมกับบ้านกลาง โดยพิจารณาจากผลกระทบทางบวกในแง่เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีรายได้มากกว่า แต่อาจเกิดผลกระทบทางลบคือ น้ำท่วมและการทำอาชีพประมงมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องทำประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นอกจากนี้บริเวณทะเลสาบสามารถทำประมงน้ำกร่อย และอาจเกิดปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วของผักตบชวา ดังนั้นรัฐควรพิจารณาและให้ความช่วยเหลือชาวประมง ชาวานาในเรื่องความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
4306	ศรัณยา บุนนาค	รายงานการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยา สภาพเศรษฐกิจสังคม และประชากรของผู้ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2535	งานวิจัย	บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา	การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง	การใช้ที่ดินในการทำนามากที่สุด รองลงมาใช้เป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ทรัพยากรชายฝั่งในลักษณะชายหาด ถูกใช้เป็นที่พักผ่อนท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาใช้เป็นที่วางท่อสูบน้ำเค็ม และระบายน้ำเสีย ทำนาทุ่ง เป็นท่าเรือและใช้เป็นบริเวณเลี้ยงสัตว์ตามลำดับ ทรัพยากรในทะเล ได้ใช้ทำการประมง เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาค่า เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอื่น ๆ เมอาปะการัง เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว ชายหาดและอุทยานนกน้ำเป็นสิ่งสนใจที่สำคัญของนักท่องเที่ยว รองลงมาได้แก่ วัด ทะเลสาบ ถ้ำ ผลไม้ และสินค้าราคาถูก นอกจากนี้ยังเกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรทะเลสาบสงขลาระหว่างชานานาและชาวประมงสำหรับประเด็นของการเปิดประตูน้ำที่ปากกระอับปัญหาหมอกภาวะ ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับปัญหาคุณภาพดิน และน้ำ เป็นเรื่องสำคัญ

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4307	ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม	เศรษฐกิจ การเมืองของประชาชน และโครงสร้างอำนาจชุมชนรอบอ่าวทะเลน้อย	2539	งานวิจัย	ทะเลน้อย	การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง	ชุมชนทะเลน้อยเกิดขึ้นตอนต้นๆสมัยสุโขทัย ชุมชนมีการขยายตัวกว้างขึ้นเกิดเป็นต.ทะเลน้อย กบต.พนาสูง อาชีพหลักของประชาชนในระยะแรกจึงเป็นการทำนาและการทำประมงต่อมาจึงมีการขยายตัวของชุมชนทำให้มีการประกอบอาชีพส่วยอย่างพามามากขึ้น ต่อมาชนรุ่นหลังมีการศึกษามากขึ้นจึงประกอบอาชีพรับราชการ ประชาชนมีการเลื่อนฐานะอย่างรวดเร็ว ประชาชนโดยส่วนใหญ่มิถุกรรมสิทธิที่ดินเป็นของตนเอง ความเข้าใจในบทบาทขององค์กรท้องถิ่นยังมีน้อยแต่ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา โครงสร้างอำนาจของชุมชนจึงผูกผันกับส่วนราชการ คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนมีความเห็นด้วยกับโครงการขอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรเนื่องจากต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา
4308	Umporn Wiryacosol Kaedsiri Charoenwisal Thanakorn Wuttikraiviboon Wiwat Lee	การประเมินเบื้องต้นของความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ พ.ศ.2543	2543	งานวิจัย	เมืองหาดใหญ่	การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง	The study indicated that the loss of was 6,360.32 million baht. The loss of income was 524.28 million baht and the loss of business opportunity was 1,321.59 baht. The total direct loss was there-fore 8,206.19 million baht. The cost of helping and recovering was 5,618.48 million baht. The total loss was 13,824.67 baht. This number did not include the loss due to the loss on income of people, the loss of life, sickness, social cost, and the impact on outer areas such as other districts and nearby provinces.This total loss due to the flood should be considered in the planning of the prevention and relieving of floods to help deciding on the expenditure for prevention and relieving. The expenditure for prevention and relieving of floods may be loss or more than the total loss due to floods, depend-ing on the strategy used in the planning of social and economic development and the investment for flood prevention and relieving.
4309	จุฬารภรณ์ รัตนไชย	การสำรวจเศรษฐกิจของชาวประมงที่ใช้เครื่องมือปีะน้ำตื้นในทะเลสาบสงขลาตอนนอก	ม.ป.ป.	งานวิจัย	ทะเลสาบสงขลาตอนนอก	การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง	ปีะน้ำตื้นหรือที่เรียกตามภาษาพื้นบ้านว่าลอบยีนหรือโรนึ่งซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายตามทะเลสาบสงขลาตอนนอก ตั้งแต่บริเวณเกาะยอ ถึงอำเภอปากพะยูน ซึ่งจะทำกาประมงในบริเวณน้ำตื้น ที่ความลึกระดับ 1-1.5 เมตร จำนวนโชที่ทำกาประมงต่อครัวเรือนประมาณ 10 อัน รายรับโดยเฉลี่ย 58,783.63 บาทต่อครัวเรือนต่อปีในขณะที่รายจ่ายเฉลี่ย 62,026.74 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สัตว์น้ำที่จับได้ อาทิ ปลาแป้น ปลากะตัก ปลาดะกั๊บ กุ้งทะเลและกั้งตักแตน เป็นต้น (บทสาระสังเขปต้นฉบับ)

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4310	Emsong Project :โครงการจัดการ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา	โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: สถานการณ์นิคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคต : การประเมินโครงการต่างๆและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2540	รายงาน	บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	รายงานสถานการณ์นิคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคต การประเมินโครงการต่างๆการวางแผนการจัดการทรัพยากร ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเสนอประเด็นสรุป
4311	กิตติ ตันไทย	เศรษฐกิจท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในรอบ 100 ปี : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพารา	ม.ป.ป.	งานวิจัย /มาจากเอกสาร เผยแพร่งาน "ความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. สำเร็จได้"	บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	การทำนาและสวนยางพารามีปัญหาเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง เพราะต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาสูง แต่ขายผลผลิตในราคาต่ำ จึงควรส่งเสริมในการทำไร่สวนผสม ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ให้มีการรวมกลุ่มผู้คนในชุมชนให้เหนียวแน่น และรัฐต้องเร่งวิจัยพันธุ์พืช อีกทั้งส่งเสริมให้มีการบริโภคในประเทศให้มากขึ้น
4312	ป๋ก แก้วกาญจน์	สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและคูซูด : โครงการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์นกกินน้ำทะเลสาบสงขลา (เล่มที่ 2 แผนการอนุรักษ์)	2535	งานวิจัย	ทะเลน้อยและคูซูด	การวิจัยจากการสังเกต	บริเวณทะเลน้อยและคูซูด มีนกกินน้ำหลากหลายพันธุ์เป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ตลอดปี นกกินน้ำเหล่านี้มีความสำคัญทางธรรมชาติวิทยาและควรที่จะอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ดังนั้นในการอนุรักษ์นกกินน้ำจึงต้องมีแผนหลักในการดำเนินการโดยคำนึงถึงทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

เลขที่ อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผล งาน	สถานที่ทำ วิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4313	จรีภา วรเลียงสุข	การพัฒนาประเทศกับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	ม.ป.ป.	บทความ	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นโครงการที่พยายามยกระดับเศรษฐกิจของภาคใต้และใน ขณะเดียวกันก็ชลอความเจริญของกรุงเทพฯ และคาดการณ์ว่าโครงการนี้สำเร็จจะสามารถแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ได้ 2 ประการ คือ สามารถขยายฐานเศรษฐกิจของภาคใต้ พร้อมกับแก้จุด ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับมาเลเซียและสิงคโปร์ และสามารถขยายการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจบริเวณรอบๆ แต่เป็นที่สงสัยว่าจะเกิดได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบชุมชน และระดับรองในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างกิจกรรมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการต่างๆ
4314	ประทีป ช่วยพัฒน์	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ สะดวกในการเข้าถึงเมือง กับกิจกรรม ทางเศรษฐกิจรายได้ และแรงงานจุด สาทรธรรม ของชุมชนเมือง ในจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและพัทลุง	2533	วิทยานิพนธ์	จังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ ธานีและพัทลุง	การวิจัยจาก การสังเกต และการวิจัย แบบสำรวจ	พบว่า ความสะดวกในการเข้าถึงเมืองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของเมือง มีความสัมพันธ์กันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติสูง นอกจากนี้การเข้าถึงเมืองกับรายได้ของเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย สำคัญ ทางสถิติสูง และการเข้าถึงเมืองกับแรงงานอุตสาหกรรมของเมือง มีความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติสูง
4315	อุดมศักดิ์ เดโชชัย	การศึกษาสถานภาพและการบริหารจัดการ การทางการเงินของวัดในจังหวัดพัทลุง	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจาก การสังเกต และการวิจัย แบบเอกสาร	พบว่า ที่มา วิธิการ รูปแบบ การได้มาของเงินวัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เงินรายได้ที่เกิดขึ้น จากการจัดสรรผลประโยชน์ของวัด (2) รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัด กิจกรรมประเพณีทางศาสนา วัดจะมีระบบการบริหารการเงิน 3 ประเภทคือ (1) การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย (2) การบริหาร แบบมูลนิธิ (3) การบริหารแบบทุนนิธิ
4316	อนุชา อีรตานนท์	การวิเคราะห์เปรียบเทียบและความ สำคัญของแหล่งที่ตั้งตลาดสินค้าประมง ทะเล ในระดับจังหวัด : กรณีศึกษา ตราด ระนอง สงขลา สมุทรสาครและสุ ราษฎร์ธานี	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยแบบ สำรวจและ การวิจัยแบบ เอกสาร	พบว่า ปัจจัยที่แสดงความสำคัญและได้นำมาใช้วิเคราะห์ แหล่งที่ตั้งตลาดสินค้าประมง ทะเลมี 9 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน 1) การเงิน การธนาคาร 2) บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 3) การ รวมกลุ่มของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4) ตลาดสินค้า 5) แรงงานรับจ้าง 6) บริการน้ำแข็งห้องเย็น การบรรจุ หีบห่อ บริการขนส่ง 7) วัตถุประสงค์และแหล่งผลิต 8) คมนาคมขนส่ง และ 9) ปัจจัยด้านการบริการ ของรัฐ และ จังหวัดสงขลา มีค่าความสำคัญของ แหล่งที่ตั้งตลาดสูงสุด

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4317	สมถวิล ช่างอาวุธ	การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาการผลิตยางแผ่น : กรณีศึกษาหกรถยนต์กองทุน สวนยางบ่อน้ำส้ม จำกัด จังหวัดสงขลา	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยแบบเอกสาร	การเปรียบเทียบรายได้สุทธิทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ทางเลือก คือกรณีที่มีรัฐลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันมอบให้สหกรณ์รวบรวมน้ำยางสดจาก เกษตรกรมาแปรรูป (กรณีมีโครงการ) กับกรณีที่โรงรมเอกชนรับซื้อยางแผ่นดิบจากเกษตรกร มาแปรรูป (กรณีไม่มีโครงการ) ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของโครงการตลอดระยะเวลา 20 ปี พบว่าอัตราผลตอบแทน ภายในทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.32 ที่อัตราร้อยละ 8สรุปได้ว่ากรณี มีโครงการมีคุณค่าทางเศรษฐกิจกว่ากรณีไม่มีโครงการ
4318	อุดม ทุมโมสิต	ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความยากจนของครอบครัวชนบท : กรณีจังหวัดสงขลา	2536	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยแบบสังเกต	พบว่า สาเหตุของความยากจน ขึ้นกับตัวแปรหลายตัว เฉพาะตัวที่พบว่าสำคัญมาก 10 ลำดับแรก มีดังนี้ (1) พื้นฐานการศึกษาของผู้มีรายได้ในครอบครัว (2) รายได้ สุทธิจากการประกอบอาชีพในปีที่ผ่านมา (3) ความมั่งคั่ง ดั้งเดิมของครอบครัว (4) อายุเฉลี่ยของผู้มีรายได้ในครอบครัว (5) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในรอบปี ที่ผ่านมา (6) หนี้ตกทอดมาจากปีก่อน (7) จำนวนผู้มีรายได้ในครอบครัว (8) จำนวนพื้นที่ที่ทำกินของตนเองใน 5 ปีที่ผ่านมา (9) จำนวนสมาชิกในครอบครัวในปีที่ผ่านมา (10) ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในปีที่ผ่านมา โดยตัวแปรทั้ง 10 ตัวดังกล่าว ร่วมกันอธิบายความ ยากจนได้ร้อยละ 33.9 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 66.1 นั้น ยังไม่ปรากฏแน่ชัด
4319	ทัตพร มิตรมุสิก	การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดนมพร้อมดื่ม ของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง	2536	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง	พบว่า ในส่วนของนมพร้อมดื่มขนาดบรรจุถุงละ 160 ซีซีส่วนใหญ่ 89% ผ่านมือผู้ค้าส่งแล้วตรง ไปยังนักเรียนตามโครงการราคาขายถุงละ 2.25 บาท ผู้ค้าส่งมีต้นทุนการตลาดถุงละ 0.159 บาท ส่วนเหลือการตลาดถุงละ 0.55 บาท ผู้ค้าปลีก (ส่งตามครัวเรือน) มีต้นทุนการตลาดถุงละ 0.111 บาท มีส่วนเหลือการตลาดถุงละ 0.75 บาท สำหรับนมพร้อมดื่มขนาดบรรจุถุงละ 225 ซีซีส่วนใหญ่ 61% จะออกจากสหกรณ์ ผ่านมือผู้ค้าปลีก (ส่งตามครัวเรือน) แล้วจึงถึงผู้บริโภคราคาขายถุงละ 3.00 บาท ผู้ค้าส่งมีต้นทุนการตลาดถุงละ 0.185 บาท ส่วนเหลือการตลาดถุงละ 0.50 บาท ผู้ค้าปลีก (ส่งตามครัวเรือน) มีต้นทุนการตลาดถุงละ 0.315 บาท ส่วนเหลือการตลาดถุงละ 1.00 บาท และ ผู้ค้าปลีก (ตู้แช่) มีต้นทุนการตลาดถุงละ 0.326 บาท และส่วนเหลือการตลาดถุงละ 1.50 บาท

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4320	ชุติมา บรรณเจจิต	การประเมินโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตรที่มีต่อเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง	2537	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยแบบสังเกต	พบว่า แผนการผลิตโคเนื้อ ลูกสุกร และไร่นาสวนผสม มีความเป็นไปได้ทางการเงินเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด NPV, B/C ratio และ IRR การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างรายได้ของเกษตรกรหรือรายได้สุทธิและทรัพย์สินกับจำนวนเงินกู้ ในแผนการผลิตโคเนื้อ พบว่า ค่า r มีค่า เป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนแผนการผลิตลูกสุกรและไร่นาสวนผสม ค่า r มีค่าเป็นบวกแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และโครงการมีความสามารถในการตอบสนองต่อกลุ่มเกษตรกรยากจน ได้ในระดับปานกลาง
4321	ชูชาติ ผลบัณฑิต	ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อสภาพเศรษฐกิจของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	2540	วิทยานิพนธ์	อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	การวิจัยแบบสังเกตและการวิจัยเอกสาร	เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า การเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงกว่าอาชีพการทำนาและอาชีพอื่นๆ ทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมืองมากขึ้น การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรืออาชีพมีน้อยาลง การพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันและกันลดน้อยลง
4322	จักรชัย จินตาศักดิ์	การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกของเกษตรกรบริเวณทะเลสาบสงขลา	2528	ปัญหาพิเศษ	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่า เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 100 มีอายุระหว่าง 22-63 ปี การศึกษาตั้งแต่ ป.1-อุดมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรวม ร้อยละ 85.71 มีรายได้ปีละ ตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท และแต่งงานแล้วร้อยละ 93.65 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอก ปรากฏว่ามีต้นทุนเฉลี่ย 17,459.20 บาท หรือ 101.56 บาทต่อกิโลกรัม ประกอบด้วยต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 69.16 บาทต่อกิโลกรัมหรือร้อยละ 68.09 และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 32.40 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 31.91 ส่วนรายได้เฉลี่ยจากกุ้ง 25,786.82 บาทหรือ 150 กิโลกรัม เมื่อหักต้นทุนเฉลี่ยออกแล้วจะมีกำไรสุทธิเท่ากับ 8,327.62 บาท หรือ 48.44 บาทต่อกิโลกรัม ปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรพบ คือ ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์กุ้ง ปัญหา น้ำเค็มจากทะเลในบางฤดูกาล ปัญหาอัตราการรอดต่ำ

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4320	ชุติมา บรรณเลิศ	การประเมินโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตรที่มีต่อเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง	2537	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยแบบสังเกต	พบว่า แผนการผลิตโคเนื้อ ลูกสุกร และไถ่สวนผสม มีความเป็นไปได้ทางการเงินเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด NPV, B/C ratio และ IRR การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างรายได้ของเกษตรกรหรือรายได้สุทธิและทรัพย์สินกับจำนวนเงินกู้ ในแผนการผลิตโคเนื้อ พบว่า ค่า r มีค่า เป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนแผนการผลิตลูกสุกรและไถ่สวนผสม ค่า r มีค่าเป็นบวกแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และโครงการมีความสามารถในการตอบสนองต่อกลุ่มเกษตรกรยากจน ได้ในระดับปานกลาง
4321	ชูชาติ ผลบัณฑิต	ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อสภาพเศรษฐกิจของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	2540	วิทยานิพนธ์	อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	การวิจัยแบบสังเกตและการวิจัยเอกสาร	เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า การเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงกว่าอาชีพการทำนาและอาชีพอื่นๆ ทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมืองมากขึ้น การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรืออาชีพมีน้อยลง การพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันและกันลดน้อยลง
4322	จักรชัย จินตศักดิ์	การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกของเกษตรกรบริเวณทะเลสาบสงขลา	2528	ปัญหาพิเศษ	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่า เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 100 มีอายุระหว่าง 22-63 ปี การศึกษาตั้งแต่ ป.1-อุดมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรวม ร้อยละ 85.71 มีรายได้ปีละ ตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท และแต่งงานแล้วร้อยละ 93.65 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอก ปรากฏว่ามีต้นทุนเฉลี่ย 17,459.20 บาท หรือ 101.56 บาทต่อกิโลกรัม ประกอบด้วยต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 69.16 บาทต่อกิโลกรัมหรือร้อยละ 68.09 และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 32.40 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 31.91 ส่วนรายได้เฉลี่ยจากกุ้ง 25,786.82 บาทหรือ 150 กิโลกรัม เมื่อหักต้นทุนเฉลี่ยออกแล้วจะมีกำไรสุทธิเท่ากับ 8,327.62 บาท หรือ 48.44 บาทต่อกิโลกรัม ปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรพบ คือ ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์กุ้ง ปัญหาน้ำเค็มจากทะเลในบางฤดูกาล ปัญหาอัตราการรอดต่ำ

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4323	เริงยุทธ เมืองศรีนุ่น เจริญ เศรษฐเสรีกุล กิติพัฒน์ แซ่ซี	การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการ เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกของเกษตรกร บริเวณทะเลสาบสงขลา	2528	ปัญหาพิเศษ	ทะเลสาบ สงขลา	การวิจัยเชิง ทดลอง	จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่า เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 93.33 มีอายุระหว่าง 30-60 ปี การศึกษาตั้งแต่ต่ำกว่า ป.4-มัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 93.33 มีรายได้ปีละ ตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท และแต่งงานแล้วร้อยละ 100 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอก ปรากฏว่ามีต้นทุนเฉลี่ย 18,742.06 บาท หรือ 132.92 บาทต่อกิโลกรัม ประกอบด้วยต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 94.24 บาทต่อกิโลกรัมหรือร้อยละ 69.33 และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 41.68 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 30.67 ส่วนรายได้เฉลี่ยจากกุ้ง 20,683.33 บาทหรือ 150 กิโลกรัม เมื่อนักต้นทุนเฉลี่ยออกแล้วจะมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,941.27 บาท หรือ 14.08 บาทต่อกิโลกรัม

ตารางที่ 4.4 งานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครอง

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4401	ยงยุทธ ชูแว่น	พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบขลาคั้งแต่ต้นต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18	2529	วิทยานิพนธ์	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	การค้ากับต่างประเทศและการที่ทางราชธานีได้ก่อกำเนิดโดยการยกที่ดินและผู้คนให้กับวัดวาอารามต่างๆ ในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนขยายตัวเติบโตขึ้นเป็นบ้านเป็นเมืองและมีความเป็นปึกแผ่น แต่ก็มีอุปสรรคจากความขัดแย้งภายในและการรุกรายจากภายนอก
4402	เพ็ญแข พงษ์ศิริบัญญัติ	นโยบายการปกครองเมืองสงขลาในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2439)	2522	วิทยานิพนธ์	เมืองสงขลา	การวิจัยเอกสาร	ระหว่าง พ.ศ. 2325-2439 ซึ่งเป็นช่วงที่สงขลาเริ่มปรากฏความสำคัญเท่ากับเมืองนครศรีธรรมราชและมีบทบาทสำคัญแทนที่เมืองนครศรีธรรมราชโดยทำหน้าที่ควบคุมหัวเมืองใกล้เคียง เนื่องจาก การที่รัฐบาลต้องการให้เมืองสงขลาเป็นเมืองที่ทำหน้าที่ควบคุมหัวเมืองภาคใต้อย่างใกล้ชิด สาเหตุจากความแตกต่างระหว่างตัวเจ้าเมือง รัฐบาลกลางตลอดจนสถานการณ์เฉพาะหน้า เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกครองให้เป็นไปอย่างใกล้ชิด ดังนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นการปกครองแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต่อมาสมัย ร.5 เริ่มมีความสำคัญกับหัวเมืองมากขึ้นรัฐมีการนำระบบปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลมาใช้ เริ่มตั้งแต่ปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลนครศรีธรรมราชและรวมการปกครองเมืองสงขลาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑล
4403	สงบ สงเมือง	ท้องถิ่นนิยมกับปัญหาการรวมชาติสมัยรัชกาลที่ 5 และผลกระทบที่มีต่อปัญหาการเมืองการปกครองปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคใต้	2525	งานวิจัย	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	ก่อนรวมชาติสมัยร.5 ดินแดนภาคใต้มีการแตกแยกเป็นเมืองเล็ก 22 เมือง เจ้าเมืองมีอำนาจสิทธิขาดในการปกครองท้องถิ่น พุทธศตวรรษที่ 25 ประเทศไทยถูกคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมอย่างรุนแรงจึงได้มีการปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัยอย่างตะวันตก หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ลัทธิทุนนิยมเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้นายทุนและชนชั้นกลางผู้นิยมชนชั้นกลางผู้นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มการเมืองใหม่จึงเกิดการประนีประนอมระหว่างกลุ่มการเมืองทั้งสอง ทำให้ประชาชนถูกขูดรีดซ้ำสองจากภาษี ค่าเช่า ตามระบบศักดินาข้าราชการจึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ของประชาชนในประเทศ

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4404	เอี่ยม ทองดี	พัฒนาการของอิสลามและชุมชนในบริเวณทะเลสาบสงขลา ในรอบร้อยปีที่ผ่านมา	ม.ป.ป.	งานวิจัยจากเอกสารเผยแพร่ งาน "ความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว.สัญญาได้"	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	อิสลามและชุมชนในบริบททะเลสาบสงขลามีปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ การศึกษาอิสลามของชุมชนเป็นปัจจัยและเงื่อนไขสำคัญยิ่งที่ก่อให้เกิดกลไกและพลังขับเคลื่อน ชุมชนอิสลามเติบโตโดยมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางชีวิต จนกระทั่งในยุคการศึกษาอิสลามในโรงเรียน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมีการเสื่อมโทรมย่อยหรือหลง มีปัญหาต่างๆทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น การกลับสู่วิถีอิสลามหรือมุสลิมเป็นทางออกทางเดียวของชุมชนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4405	สมคิด ทองสง	บทความ : พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา : จากเมืองปลายแดนอยุธยามาเป็นเมืองในราชอาณาจักรสมัยต้นรัตนโกสินทร์	2536	บทความในการสัมมนา	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	(ไม่มีเอกสารฉบับเต็มในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)
4406	จรรยา หยุทอง	บทความ : ท่วงระโนดสามทศวรรษแห่งความทุกข์ยากของชุมชน หมู่เล	2536	บทความในการสัมมนา	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	จากการศึกษาทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมพื้นบ้าน พบว่าการพัฒนาชุมชนดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมชุมชนซึ่งอาจมองได้ตามแนวคิดของนิธิ เอียวศรีวงศ์ 5 ประการ
4407	ตรึงจิต หังรัมย์	การศึกษาองค์ประกอบชุมชนเมืองเก่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการนศึกษาชุมชนย่านถนนนอก - นครใน สงขลา	2538	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยเอกสาร	พบว่า ชุมชนเมืองเก่าย่านถนนนครนอก นครใน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประการได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 2. มวลอาคารเป็นองค์ประกอบที่มีพัฒนาการสืบเนื่อง 3. ที่ว่างเป็นองค์ประกอบ ที่มีลักษณะพิเศษ 4. กิจกรรม เป็นองค์ประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์อาคารและที่ว่างภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นการอยู่อาศัย. การสัญจร เป็นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ตารางที่ 4.5 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทชาวบ้าน

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4501	กมล สงวัฒนา	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	2542	เอกสารโครงการ	ทะเลน้อย	การวิจัยจากการสังเกต	เป็นการรวบรวมเอกสารบทความวิชาการที่ใช้ในการฝึกอบรม ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนและในสถานที่อื่นๆ
4502	โครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา	บทบาทชาวบ้านกับการฟื้นฟูทะเลสาบ	2536	การสัมมนา	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสารและการวิจัยจากการสังเกต	การนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน คือ 1.ปัญหาอวนรุน :ให้มีการรณรงค์ทางสื่อต่างๆมากขึ้น และเสนอให้มีการออกมาตรการจัดการผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด 2.ปัญหาน้ำเสีย : รัฐบาลได้ประกาศให้หาดใหญ่-สงขลา เป็นเขตควบคุมมลพิษ จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียแบ่งเขตการทำงานทั่ว 3.ปัญหาอวนล้อม ในทะเลหลวงและทะเลนอกกลาง : เสนอให้มีการห้ามใช้อวนล้อมทุกชนิดจากกรมประมง 4.การปล่อยกุ้งปลาและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ : ประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 4 แห่ง 5.การขุดลอกทะเลสาบสงขลา : เนื่องจากดินเลนจึงเสนอให้มีการขุดลอก คลองโหนดรอบเพื่อเชื่อมต่อทะเลสาบสงขลาเข้ากับอ่าวไทย 6. มีการตั้งกลุ่มออม
4503	เฉลิมศรี อรรถนกุล	ความรู้ ทัศนคติและแนวปฏิบัติของชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา:กรณีศึกษาชาวประมงขนาดเล็ก ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	2538	วิทยานิพนธ์	ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทะเลสาบสงขลามากที่สุด และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาอยู่ในระดับดีและพอใช้ เมื่อพิจารณาทัศนคติเป็นรายหัวข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษา และสื่อมวลชนในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวประมงเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาอยู่ในระดับดี และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติที่ถูกต้องมากที่สุดในเรื่องการใช้เครื่องมือในการทำประมง และไม่มีความรู้ไม่แตกต่างกันตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
4504	สุนีย์ บุญกำเนิด	การจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนแหลมโพธิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	2541	วิทยานิพนธ์	อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	การก่อตัวผู้จัดการทรัพยากรประมงของชุมชนเกิดจากความเดือดร้อนในการทำประมงชายฝั่งขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ ต่อมาจึงมีกรประสานกิจกรรมบ้านเกาะนก และบ้านบางโหนดตามลำดับ และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนร่วมในด้านแรงงานมากกว่าในด้านอื่นๆ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาจากนักพัฒนาองค์กรเอกชนและผู้นำชุมชนทางด้านศาสนา ชุมชนมีความสัมพันธ์ในระบบเครือข่ายแต่ความสัมพันธ์ในระดับชุมชนเริ่มลดลงเนื่องจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนเช่นการท่องเที่ยวและธุรกิจนากุ้ง แต่ยังคงตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปัญหาการจัดการทรัพยากรส่วนใหญ่มาจากภายนอก

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

เลขที่ ย่อ	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผล งาน	สถานที่ทำ วิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4505	ยุคล เหมบัณฑิต	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนประมงทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	2544	วิทยานิพนธ์	ทะเลน้อย	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	การศึกษาเชิงคุณภาพ : วิวัฒนาการและการแบ่งรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนประมงทะเลน้อยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ 1. ก่อน 2500 เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก วัตถุประสงค์เพื่อการยังชีพ 2. 2500-2515 เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก แต่มีวัตถุประสงค์เอกรายชีพและการค้า และเรียกร้องขอใช้พื้นที่เขตสงวน 3. 2516-2530 เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ามากกว่าการยังชีพ รัฐเข้ามาจัดการทรัพยากรในรูปแบบการอนุรักษ์ 4. 2531-ปัจจุบัน การได้รับผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพร้อมๆกับการสงวนพื้นที่ 605 ไร่ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ : เป็นชุมชนหมู่บ้านในฐานะเป็นหน่วยพื้นฐานทางการปกครองโดยรัฐเป็นผู้กำหนด จัดเป็นชุมชนที่อ่อนแอประชากรขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีจิตสำนึกต่อปัญหาสาธารณะน้อยทำให้เกิดผลกระทบต่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นโครงการต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาทในชุมชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคมและความหลากหลายของระบบนิเวศ
4506	Nuchanad Juntavises	A Study of "Networking" in participatory resources management : A case study of KhooKhud community Songkhla Lake Basin	2000	KhooKhud	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	The results of this study indicated that the development of networking was initiated from organizations within the community and, later, linked to external organizations with the common goal of Songkhla Lake Basin rehabilitation. Conditional factors within the community for effective cooperation and networking development include: a) common perception of community members concerning critical situations; b) diverse and strong leadership; c) horizontal structure of social relationships; d) strong community organization from various disciplines enhancing the potential of effective problem solving regimes; and e) multi-channel communication routes in the community providing discussion opportunities for community members.

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4507	Pakawan Chufamane Somsak Boromthanasat	Management Arrangement for involving Stakeholders in Songkhla Lake Basin : Framework for Institution Building	ม.ป.ป.	งานวิจัย	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	A wide ranges of landuse in the basin area include tropical evergreen forests, wetlands, paddy fields, rubber plantations, Melaleuca swamp, fisheries and aquaculture, tourism and recreation area, several wild-life habitats and settlement areas comprising villages with home gardens and mix orchards and urban areas including industrial state and trade zone. The existing problems actually consist of a broad range of separate obstacles, impediments and constraints that generally can be characterized as the classical water resources development and management problem and more appropriately coastal zone management problem.
4508	Sirijit Thungwa Ykon Heambundit Awae Masae Sutonya Thongrak	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	2544	งานวิจัย	อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	ประชาชนที่มีความแตกต่างกันในด้านระดับการศึกษา การรับข่าวสารและการติดต่อกับชุมชนภายนอก การได้รับการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม การเป็นผู้นำและไม่เป็นผู้นำกลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่มและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การได้ประโยชน์จากโครงการว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องการมีส่วนร่วมต่อโครงการสันติมิตมีระดับการมีส่วนร่วมต่อโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
4509	จำนง ไพโรจน์	การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการสันติมิตในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	2533	วิทยานิพนธ์	ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช	การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง	ประชาชนที่มีความแตกต่างกันในด้านระดับการศึกษา การรับข่าวสารและการติดต่อกับชุมชนภายนอก การได้รับการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม การเป็นผู้นำและไม่เป็นผู้นำกลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่มและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การได้ประโยชน์จากโครงการว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องการมีส่วนร่วมต่อโครงการสันติมิตมีระดับการมีส่วนร่วมต่อโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
4510	รพีพรรณ สุวรรณณัฐ โชติ สมพร เพ็ญจันทร์	การปรับตัวของประชาชนบทบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต	2537	งานวิจัย	เขตอ.ระโนดและสิงหนคร	การวิจัยจากการสังเกต	การทำนาทุ่งดีกว่านาข้าวในเชิงเศรษฐกิจคือมีรายได้สูง คุณภาพชีวิต แต่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผู้ทำนาข้าวและเกษตรกรผู้ทำนาทุ่งเกษตรกรต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ขาดความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4511	กลุ่มแลได้ โครงการพัฒนาชุมชน แออัดภาคใต้ โครงการพัฒนาชุมชน ขนาดเล็กจ.สงขลา	รายงานการสัมมนาองค์กรท้องถิ่นกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2539	รายงานการ สัมมนา	องค์กรท้องถิ่น ในกลุ่มน้ำ ทะเลสาบ สงขลา	การวิจัยจาก การสังเกต	ปัญหาและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบ่งปัญหาเป็น 4 เขต 1.ปัญหา เขตภูเขา ได้แก่ การประกาศเขตอนุรักษ์และอุทยานทับที่ทำกินชาวบ้าน การระเบิดหิน การดูด ทราย การตัดไม้เป็นต้น 2.เขตเมือง เกิดปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนาุ้ง บ้านเรือน ปัญหาขยะ และการจราจรเป็นต้น 3.ปัญหาของชุมชน เช่นยาเสพติด โรคเอดส์ ผลกระทบจากโครง การพัฒนาชายฝั่งทะเลภายใต้ เป็นต้น 4.ปัญหาทะเลสาบ ปัญหาอนุชน และนาุ้งรอบทะเลสาบ มีทิศทางการจัดการร่วมกัน 2แนว 1.ควรมีการจัดทำแผนกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจากองค์กร ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.ให้มีคณะทำงานหรือกองจัดการในการผลักดันให้เกิดการจัดทำแผนกลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา
4512	เริงชัย ตันสกุลและคณะ	โครงการพัฒนาชุมชนขนาดเล็ก : "บท บาทชาวบ้านกับการฟื้นฟูทะเลสาบ สงขลา"	2536	รายงานการ สัมมนา	ทะเลสาบ สงขลา	การวิจัยจาก การสังเกต	1.ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงเช่น กุ้งปลา 2.การใช้เครื่องมือการทำประมงไม่เหมาะสม 3.น้ำเสีย จากนาุ้ง 4.การแบ่งเขตพื้นที่หวงห้ามไม่ชัดเจน 5.พันธ์ปลากุ้งไม่พอที่จะปล่อยในเขตอนุรักษ์ ข้อ เสนอแนะจากกิจกรรม 1. ขุดลอกกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2.มีเขตอนุรักษ์กลาง 3.เพิ่มปริมาณกุ้ง ปลาที่มีปล่อย โดยให้รัฐบาลตั้งสถานีเพาะพันธ์ขึ้นหรือจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ 4. ให้นำกุ้ง มีการทำบ่อพักน้ำเสียก่อนทิ้งลงทะเล
4513	ศุภิมา นงศ์สุภาพ	องค์ความรู้และแนวคิดในการมีส่วนร่วม ของชุมชน : การจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : ข้อ พิจารณาจากอดีตสู่ปัจจุบัน	2540	โครงการ	ทะเลสาบ สงขลา	การวิจัย เอกสาร และ การวิจัยจาก การสังเกต	1.ความหมายของการมีส่วนร่วม ความหมายของใคร อย่างไร 2. องค์ประกอบของกระบวนการการ เรียนรู้ และขั้นตอนการมีส่วนร่วม 3.ข้อสังเกตจากงานเอกสารมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มน้ำ ทะเลสาบ 4.แผนงานโครงการที่กำลังดำเนินการในพื้นที่กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
4514	โรจน์จรรย์ ตานสวัสดิ์	บทวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนและการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2540	รายงาน	กลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร และ การวิจัยจาก การสังเกต	การจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการดำเนินการทั้งโดย หน่วยงานของรัฐ โดยประชาชนในพื้นที่ และโดยองค์กรกลางซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแต่ละ กรณีมีเป้าหมายการจัดการที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4515	สุภรณ์ ศิริวานิช	ความรู้ความเข้าใจของผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ศึกษา เฉพาะกรณี จังหวัดพัทลุง	2542	วิทยานิพนธ์	พัทลุง	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ความรู้ความเข้าใจของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ที่มีต่อเรื่องการเลือกตั้งภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อยู่ในระดับปานกลาง 2. ภูมิหลังทางด้านสังคมของกลุ่มผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจ ต่อเรื่องการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตกต่างกันไป
4516	วรพันธ์ สุวรรณยุหะ	การรักษาอำนาจของกลุ่มการเมือง ในระบบการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษา เฉพาะกรณีกลุ่มการเมือง พลังสังคม ในเทศบาลเมืองสงขลา	2535	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	ผลการศึกษาพบว่า การได้มาและรักษาไว้ซึ่งอำนาจของกลุ่มการเมือง ท้องถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของสังคมไทย กับการ จัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกภายในกลุ่มการเมืองท้องถิ่น โดยหัวหน้ากลุ่ม การเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว ตามลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของสังคม ไทยเป็นหลัก จนเป็นที่ยอมรับแก่สมาชิกภายในกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ตลอดจน กลุ่มผู้สนับสนุน ทำให้สามารถรักษาอำนาจทางการเมืองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
4517	ทศพล แก้วประพันธ์	ขบวนการประชาสังคมในประเทศไทย : ศึกษากรณีการก่อตัวของสงขลาประชาคม	2544	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการศึกษาพบว่าขบวนการ สงขลาประชาคม ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขความ เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ในขณะที่โครงสร้างอำนาจแบบรวมศูนย์อำนาจในการจัดการของรัฐ ซึ่งรัฐ ผูกขาดการทำหน้าที่เป็นผู้กระทำ แต่เพียงผู้เดียวนั้น เป็นเงื่อนไขในการก่อเกิดของ ขบวนการสงขลาประชาคมเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดขึ้นของขบวนการ ดังกล่าวเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญ กับอำนาจและการจัดการของรัฐมากนัก นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า ขบวนการสงขลาประชาคม มีการใช้แนวคิดประชาสังคมในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง มากขึ้น
4518	สิริพร สงบธรรม	บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา	2544	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่า สื่อบุคคลเป็นสื่อที่มีความ สำคัญในการก่อเกิดประชาคมสงขลา ในแง่ของการมีกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกัน การก่อเกิดและคงอยู่อย่างต่อเนื่องของประชาคมสงขลา เกิดจากความเข้มแข็งของ กลุ่มบุคคลแกนนำ ได้แก่ นางพรภิญญา ไสตพิพันธุ์ นางอัมพร คร ประสิทธิ์ นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ ที่มีบทบาทสำคัญ อันเป็นเอกลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา อย่างแท้จริง

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4515	สุภรณ์ ศิริวานิช	ความรู้ความเข้าใจของผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ศึกษา เฉพาะกรณี จังหวัดพัทลุง	2542	วิทยานิพนธ์	พัทลุง	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ความรู้ความเข้าใจของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ที่มีต่อเรื่องการเลือกตั้งภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อยู่ในระดับปานกลาง 2. ภูมิหลังทางด้านสังคมของกลุ่มผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจ ต่อเรื่องการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตกต่างกัน
4516	วรินทร์ สุวรรณยุหะ	การรักษาอำนาจของกลุ่มการเมือง ในระบบการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มการเมือง พลังสังคม ในเทศบาลเมืองสงขลา	2535	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	ผลการศึกษาพบว่า การได้มาและรักษาไว้ซึ่งอำนาจของกลุ่มการเมือง ท้องถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของสังคมไทย กับการ จัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกภายในกลุ่มการเมืองท้องถิ่น โดยหัวหน้ากลุ่ม การเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว ตามลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของสังคม ไทยเป็นหลัก จนเป็นที่ยอมรับแก่สมาชิกภายในกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ตลอดจน กลุ่มผู้สนับสนุน ทำให้สามารถรักษาอำนาจทางการเมืองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
4517	ทศพล แก้วประพันธ์	ขบวนการประชาสังคมในประเทศไทย : ศึกษากรณีการก่อตัวของสงขลาประชาคม	2544	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการศึกษาพบว่าขบวนการ สงขลาประชาคม ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขความ เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ในขณะที่โครงสร้างอำนาจแบบรวมศูนย์อำนาจในการจัดการของรัฐ ซึ่งรัฐ ผู้ขาดการทำหน้าที่เป็นผู้กระทำแต่เพียงผู้เดียวนั้น เป็นเงื่อนไขในการก่อเกิดของ ขบวนการสงขลาประชาคมเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดขึ้นของขบวนการ ดังกล่าวเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญ กับอำนาจและการจัดการของรัฐมากนัก นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า ขบวนการสงขลาประชาคม มีการใช้แนวคิดประชาสังคมในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง มากขึ้น
4518	สิริพร สงบธรรม	บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา	2544	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่า สื่อบุคคลเป็นสื่อที่มีความ สำคัญในการก่อเกิดประชาคมสงขลา ในแง่ของการมีกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกัน การก่อเกิดและคงอยู่อย่างต่อเนื่องของประชาคมสงขลา เกิดจากความเข้มแข็งของ กลุ่มบุคคลแกนนำ ได้แก่ นางพรณีภา โสติภินันท์ นางอัมพร ศรประสิทธิ์ นายไพฑูรย์ ศิริวัชร ที่มึบทบาทสำคัญ อันเป็นเอกลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา อย่างแท้จริง

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4519	จิตรประภา บุญลอย	การศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา	2541	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิเคราะห์ทางสถิติยอมรับว่า อบต. มีศักยภาพการวางแผน การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เพราะกลุ่มเป้าหมายมีความ เข้าใจข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.เป็นอย่างดี แต่ผลการวิเคราะห์ประเด็น ตัวดที่ทำให้การศึกษา พบว่า ศักยภาพหรือความสามารถของ อบต. อยู่ในเกณฑ์ระดับ ปานกลาง จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของ อบต. ประสบผลสำเร็จ กลุ่มเป้าหมายยังคงคาดหวังให้ อบต. ต้องมีการเพิ่มศักยภาพให้สูงกว่า ระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
4520	ยุวดี จันทะศิริ	การพัฒนาสิทธิและบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีในภาคอุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ในจังหวัดสงขลา	2544	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	การพัฒนาแรงงานสตรีแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงก่อนเข้ามาทำงานในโรงงาน ซึ่งเป็นช่วงที่พยายามหาคำตอบว่าจะทำอะไรให้ได้แรงงานสตรีที่มีคุณภาพ มาทำงาน จึงเป็นหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาร่วมกันกำหนดหลักสูตรกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป 2) ช่วงที่เข้ามาทำงานในโรงงาน โดยจะพิจารณาถึงสิทธิที่พึงจะได้รับในฐานะ เป็นลูกจ้างซึ่งสิทธิดังกล่าวได้แก่ด้าน สุขภาพอนามัย การป้องกันการ ละเมิดสิทธิจากการจ้างงาน การศึกษาการฝึกอบรม และการพัฒนาวิชาชีพ และ 3) ภายหลังออกจากโรงงาน ในช่วงนี้ควรให้แรงงานสตรีมีอาชีพ มีรายได้ สามารถ พึ่งตนเองได้และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน
4521	นุชนาง จันทวิเศษ	การศึกษา เครือข่าย ในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนคูซูด ทะเลสาบสงขลา	2543	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการการเกิดของเครือข่ายเริ่มจากการเกิดกลุ่มองค์กร ในชุมชนคูซูดขึ้นแล้วมีการเชื่อมต่อไปยังกลุ่มต่าง ๆ จากภายนอกให้มีการทำงานเป็น เครือข่ายกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาและพบว่ากระบวนการที่ เกิด ขึ้นอาศัยปัจจัยเงื่อนไขภายในชุมชนที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ในระดับหนึ่งก่อนซึ่งประกอบด้วย การมีจิตสำนึกร่วมของคนในชุมชนจากการเผชิญภาวะวิกฤต ร่วมกัน การมีผู้นำที่หลากหลายและเข้มแข็ง การมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมใน แนวราบ การมีองค์กรชุมชนที่มีองค์ประกอบของผู้คนที่หลากหลายมีศักยภาพในการทำงาน การมีช่องทางสื่อสารภายในชุมชนที่หลากหลายและเอื้อให้คนได้มารวมกันพบปะแลกเปลี่ยน กัน ซึ่งปัจจัยเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการ เชื่อมต่อกับกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาทำงานเป็นเครือข่ายในการจัดการดูแลทะเลสาบสงขลา ร่วมกัน

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4522	Ratchanee Srisakda	Environmental Conservation Accesses Through Media of Coastal Songkhla Lake Dwellers in Changwat Songkhla	1995	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยเอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	The results of the study show that persons and periodicals and newspapers are the media least received by the people but provide the highest degree of environmental knowledge to the people. Therefore, the government should support both public and private organizations, particularly educational institutions, by giving training their personnel on the environmental knowledge so that they in turn pass on their knowledge to the people. 2. the results of the study show that television is the medium most frequently received by the people. Therefore, the government should encourage both the public and private organization to impart more environmental conservation knowledge through television.
4523	ยงยุทธ ชูแว่น	พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18	2529	วิทยานิพนธ์	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	ผลการศึกษาพบว่าการค้ากับต่างประเทศและการที่ทางราชธานีได้ก่อกำเนิดขึ้นโดยการค้ากับดิน และผู้คนให้กับวัดวาอารามต่างๆ มีผลทำให้ชุมชนขยายตัวเติบโตขึ้น ช่วงเวลาดังแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18ทางราชธานีจึงอนุญาตให้กลุ่มเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และ กลุ่มพ่อค้าชาวอิสลาม เข้ามามีอิทธิพลอยู่ในเมืองพัทลุงและเมืองสงขลา กลุ่มอำนาจดังกล่าวได้ แข่งขันกันหาประโยชน์จากการค้ากับต่างประเทศจนสามารถสร้างสมอำนาจขึ้นมาท้าทายแก่ราชธานี ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเห็นได้ อย่างชัดเจนในระยะครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในตอนครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีการก่อกำเนิดให้กับวัดวาอารามต่างๆ ทางราชธานีจึงได้มีผลทำให้สถาบันศาสนาเข้าไปคาบกับอิทธิพลของบรรดาเจ้าเมืองเหล่านี้ได้ระดับหนึ่ง ตั้งแต่ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา การเมืองภายในราชธานีเริ่มมีความ มั่นคงขึ้น จึงได้เริ่มวางรากฐานการปกครองหัวเมืองในลักษณะใหม่ โดยการ แต่งตั้งขุนนางที่มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับราชสำนัก ให้มาปกครองเมืองพัทลุงและสงขลา จากลักษณะของความสัมพันธ์ จึงทำให้เมืองพัทลุงและเมืองสงขลาเปลี่ยนฐานะจากการเป็นเมือง ปลายแดนมาเป็นเมืองภายในราชอาณาจักรในระยะตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4524	เทพพร ณ สงขลา	การนำโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านประมงทะเล จังหวัดพัทลุง	2540	วิทยานิพนธ์	พัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานโครงการ ฯ พบว่า สมาชิกโครงการ ฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.3) มีส่วนร่วมในระดับที่มาก และสมาชิกส่วนน้อย (ร้อยละ 31.7) มีส่วนร่วมในระดับ ที่น้อย 2. ทักษะของสมาชิกต่อการบริหารโครงการ ฯ พบว่า สมาชิกโครงการ ฯ ส่วนใหญ่ (มาก กว่าร้อยละ 80) มีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อองค์ประกอบของโครงการ ฯ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ผู้นำโครงการ ฯ การจัดโครงสร้างองค์การ ระเบียบการเกี่ยวกับสมาชิก วิธีสื่อความหมาย หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ตามลำดับ 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการ ฯ พบว่า ทักษะของ สมาชิกต่อวิธีการสื่อความหมาย หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ฯ ของสมาชิก นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การเคยเป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรมอื่น ๆ มาก่อน มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมดังกล่าวด้วย 4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ ฯ ที่สำคัญคือ การพัฒนาผู้นำโครงการ ฯ ให้มีความสามารถด้านการจัดการมากยิ่งขึ้น
4525	วิทยาภรณ์ จรัสด้วง	การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	2544	วิทยานิพนธ์	พัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการศึกษาพบว่าในทางปฏิบัติ ชุมชนยังไม่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากนัก แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสรุป ได้ว่าเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งประกอบด้วย 1) ศักยภาพความพร้อมของชุมชน 2) สิ่งจูงใจ 3) ด้านการจัดการ 4) นโยบายของภาครัฐ 5) อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมและแนวทางการสร้างความร่วมมือ ซึ่งแนวทางการมีส่วนร่วม อาจใช้รูปแบบไตรภาคี คือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรชุมชน โดยกลุ่มที่ เป็นตัวกลางได้แก่ องค์กรหรือเอกชนหรือนักวิชาการ ซึ่งในกรณีนี้ควรมีการจัดตั้ง คณะกรรมการดำเนินการระดมความคิดและร่วมกันตัดสินใจ

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4526	เพ็ญทิพย์ ณ พัทลุง	การมีส่วนร่วมของสตรีในการทำสวนยางพารา : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2541	วิทยานิพนธ์	พัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยพบว่า สตรีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในระดับมาก สำหรับการปฏิบัติการที่สตรีมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การใส่ปุ๋ย ด้านการติดตามและประเมินผล กิจกรรมที่สตรีมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การบำรุงรักษาสวนยางหลังเปิดกรีด ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการทำสวนยางพาราของ สตรีคือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน รายจ่าย ของครัวเรือน และจำนวนกลุ่มสังคมที่สตรีเป็นสมาชิก ปัญหา และอุปสรรคของสตรีเกี่ยวกับการทำสวนยางพาราที่ถูกกล่าว ถึงมากที่สุดคือความแห้งแล้ง นอกจากนั้นสตรีต้องการความช่วยเหลือเรื่อง การประกันราคายางมากที่สุด ข้อเสนอแนะที่ควรดำเนินการในพื้นที่วิจัย มีดังนี้ 1) ขยายการจัดตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและชายยาง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2) จัดฝึกอบรมด้านการทำสวนยางพารา โดยเน้นเรื่องวิธีการกรีดและการทำยางแผ่นชั้นดี 3) ส่งเสริม บทบาทของสตรีในด้านการจัดการการผลิต
4527	มานิจ วิบูลย์พันธุ์	นโยบายของรัฐกับการตอบสนองของเอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงกลั่นน้ำมันสงขลา	2539	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการศึกษาพบว่า โรงกลั่นน้ำมันสงขลา ซึ่งดำเนินการ โดยบริษัทลูโซทัยปิโตรเลียม จำกัด ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม จึงมีการวางแผน เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งแสดง ถึงการให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อมและด้านอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและบรรดาสัตว์มีชีวิตอื่น ๆ เพื่อเป็น การรักษาสภาพอันเหมาะสมในการดำรงชีวิต

ตารางที่ 4.6 งานวิจัยเกี่ยวกับสังคม

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4601	สมยศ พุ่งหน้า ศิริจิต พุ่งหน้า	วิวัฒนาการและการปรับเปลี่ยนของระบบสังคมเกษตร การผลิตยางพารา บริเวณฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	ม.ป.ป.	งานวิจัย	ทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก	การวิจัยเอกสารและการวิจัยจากการสังเกต	งานวิจัยนี้เสนอจากวินัยวิจัยเพื่อทำความเข้าใจพลวัต (dynamic) ของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพาราทางฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระบบการผลิตทางการเกษตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากนักรวมทั้งระบบไม่ประสบภาวะวิกฤติที่มากมายจนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการผลิตทางการเกษตรอย่างทันทีทันใด ความทันสมัยของการเกษตรในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทำนา หรือการผลิตยางพาราเกิดขึ้นเพราะการเข้าไปเกี่ยวข้องทางการค้ากับเศรษฐกิจโลกภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เกิดความแตกต่างกันภายในกลุ่มคนในระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา โดยวัดจากความแตกต่างทางด้านผลิตภาพของแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรแต่ละประเภทรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างในระบบผลการศึกษาทำให้สามารถเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพาราตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับฟาร์มเพื่อควมมีถาวรภาพ
4602	ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มอ.	ลักษณะบางประการของชุมชนทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	2525	งานวิจัย	ทะเลน้อย	การวิจัยแบบสำรวจ	ชุมชนทะเลน้อยประกอบด้วย 2 กลุ่มบ้าน คือ บ้านเลและบ้านบน บ้านเล คือ กลุ่มบ้านที่อยู่รวมกันเป็นกระจุกปลูกบ้านเบียดแน่นเหมือนสลัมในเมือง ของหมู่บ้าน 1 และ 2 ต.พนางตุง และหมู่ 1-2 ต.ทะเลน้อย บ้านบนประกอบด้วย หมู่ 3-5 ต.ทะเลน้อย อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่คือ การทำการประมงในทะเลน้อยและสานสาต ที่นาไม่ค่อยได้ทำเพราะไม่ค่อยได้ผล รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวค่อนข้างต่ำมาก มีความคิดเปลี่ยนอาชีพสูง ปัญหาที่ตามมาคือด้านอาชีพและรายได้ และการรุกรานโดยวัฒนธรรม ความฟุ่มเฟือย และค่านิยมเมืองซึ่งไม่เหมาะสมกับชีวิตชนบท
4603	ปก แก้วกาญจน์	ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวนาจากผลกระทบของระบบการผลิตเพื่อขายในช่วง 2 ทศวรรษ	2530	งานวิจัย	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	แสดงให้เห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของไทยจากอดีต-ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือก่อนทยทำสนธิสัญญาเบาริง หลังการทำสนธิสัญญาเบาริงตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตชุมชน โครงสร้างชุมชนและเศรษฐกิจเป็นแกนค่านิยมในการบริโภคและทัศนคติทางจริยธรรมชุมชนและปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการผลิตอาหารแทนการผลิตข้าวลดการพึ่งพาสถาผลภายนอก ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มอำนาจการต่อรอง เร่งปรับปรุงแหล่งน้ำ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4604	รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ สมพร เพ็ญจันทร์	การปรับตัวของประชากรชนบทบริเวณ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต	2537	งานวิจัย	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัยจาก การสังเกต	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากการทำนาเป็นการทำนาทึ่ง พบว่าการทำนาทึ่งดีกว่าการทำนาข้าวในด้านเศรษฐกิจคือมีรายได้เพิ่ม คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คือมีการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อต้องการเงินทุน กิจกรรมครอบครัวและสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวนาข้าวกับชาวนาทึ่ง เกษตรกรต้องเรียนรู้ในเรื่องการเลี้ยงกุ้งแต่ขาดความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์อ่างล้นเชิง
4605	เกิดฉวา บุญปรากฏ	บทบาทของรัฐและเอกชนในการจัดการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ใน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	2543	งานวิจัย	ทะเลน้อย	การวิจัยจาก การสังเกต	ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กิจกรรมที่ใช้ประโยชน์คือด้านการท่องเที่ยว สภาพทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีที่แล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก หน่วยงานของรัฐบาลมีบทบาทน้อยในการช่วยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือมีการดูแลการปลูกพื้นที่อนุรักษ์และดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ เอกชนมีบทบาทน้อยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องที่มีบทบาทได้แก่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มกิจกรรมในหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ประชากรมีความเห็นว่าสามารถใช้ทรัพยากรในเขตห้ามล่าสัตว์ได้แต่ต้องมีการควบคุม
4606	Saovanee Chuliratchneekom	ทัศนคติของผู้ส่งออกภาคใต้ต่อท่าเรือ น้ำลึกสงขลา	(ไม่ได้ระบุ)	งานวิจัย	ท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา	การวิจัยจาก การสังเกต	Most export companies would like to use the Songkhla Deep Seaport if there were sufficient facilities. The exporters would be able to cut costs and shorten transport time because the port is close the factory. At this time, a small amount of exporters use the Songkhla Deep Seaport. There are problems which the exporters cannot solve such as the waterway is not deep enough to allow large ships to enter the port. Services are not good because of lack of equipment, containers, skilled labor, res-ponsibility, and expensive charging rates.
4607	มนัส ชัยสวัสดิ์ น้อย จันทร์อำไพ ปรีชา ขวัญสิทธิ์ ศิริรัตน์ ธาณินรณานนท์	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นชั่วคราว และผลกระทบต่อถิ่นฐานเดิม ศึกษา เฉพาะเขตพื้นที่ยากจนรอบทะเลสาบ สงขลา	ม.ป.ป.	งานวิจัย	ทะเลสาบ สงขลา	การวิจัยจาก การสังเกต	ผู้ย้ายถิ่นชั่วคราวส่วนใหญ่ย้ายไป ยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ลักษณะของงานในถิ่นฐานใหม่ คือ งานก่อสร้าง และผู้ย้ายถิ่นชั่วคราวส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะออกไปทำงานชั่วคราวที่อื่นอีกในอีกต่อไป ปัจจัยที่ผลักดันให้มีการย้ายถิ่นชั่วคราว คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อถิ่นฐานเดิมพบว่า มีการนำเอาความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองส่วนการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นนั้นมีน้อยและการย้ายถิ่นชั่วคราวนี้ไม่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแรงงานในฤดูกาลที่มีการย้ายถิ่นชั่วคราว

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4608	สุนันทา นิลเพชร	บทเรียน กองทุนชุมชน "กลุ่มออมทรัพย์ทะเลสาบสงขลา"	ม.ป.ป.	บทเรียน	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาที่เมืองศรีนครินทร์พัฒนาเอกชนทำงานร่วมกับ มีทั้งสิ้น 32 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ย่อย 30 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นเครือข่าย 2 กลุ่ม คือเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง และเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์กึ่งกลางทะเลสาบสงขลาตอนกลาง มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เป็นการหนุนเสริมทางด้านการเงินของสมาชิกในกลุ่ม โดยยึดหลักการการออมเงินเพื่อการออมคนหรือการออมคนเพื่อการออมเงิน แต่กรรมการและสมาชิกควรมีความเข้าใจในหลักการดังกล่าวเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดควรมีการส่งเสริมความเป็นชุมชนร่วมกันเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนให้กับชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรให้กับชุมชนของตน หรือปัญหาอื่นๆได้
4609	วินัย สุกใส	บทความ : ภูเขา หุบเขา และทะเล : วิถีแห่งความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา	2538	บทความในการสัมมนา	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยเอกสาร	(ไม่มีเอกสารฉบับเต็มในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)
4610	ประมวล มณีโรจน์	บทความ : ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาในเรื่องสันตมัยใหม่ : ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	2536	บทความในการสัมมนา	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	(ไม่มีเอกสารฉบับเต็มในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)
4611	ขงยุทธ ชูแว่น บรรณาธิการ	บทความ : ลักษณะทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนชาวนาบบริเวณรอบทะเลสาบสงขลาสมัยรัตนโกสินทร์	2538	บทความในการสัมมนา	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยเอกสาร	ข้อเสนอแนะบางประเด็นดูจะสัมพันธ์กับคตินิยม วิถีชีวิต และค่านิยมบางประการของชุมชน ดังนั้นจึงคิดได้ว่าแก่นทางวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นหนึ่งๆ ย่อมเกิดพัฒนา และคลี่คลายอยู่บนพื้นฐานประวัติศาสตร์
4612	รศ.ดร.เรียงชัย ตันสกุล	บทความ: สรรพชีวิตและความผูกพัน	ม.ป.ป.	บทความ	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยเอกสาร	ปัจจุบันทะเลสาบสงขลามีความสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ำติดอันดับโลกโดยมีสัตว์น้ำประมาณ 700 ชนิด และมีสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วย ดังนั้นการที่ปริมาณสัตว์น้ำลดลงจากสาเหตุหลายประการจึงส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่โดยรอบทะเลสาบสงขลา ทั้งในส่วนของการทำงานประมง และการทำไร่ นา ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4613	ศ.สุธิวศ์ พงศ์ไพบูลย์	บทความ: การสืบทอดสายใย	ม.ป.ป.	บทความ	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยเอกสาร	ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยก่อให้เกิดสังคมและวัฒนธรรมเกษตรกรรมซึ่งเกื้อกูลต่อการยังชีพที่แตกต่างกัน เกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาสมุทรสิงหพระ
4614	รศ.ดร.เรียงชัย ตันสกุล	บทความ: ความเปลี่ยนแปลงและความห่วงใย	ม.ป.ป.	บทความ	ทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยเอกสาร	ความเปลี่ยนแปลงในทะเลสาบสงขลาทั้งในด้านของทรัพยากรกายภาพและชีวภาพกำลังอยู่ในขั้นวิกฤต ทำให้ศักยภาพในการพัฒนาทะเลสาบสงขลาไม่มีอีกแล้วในปัจจุบัน จึงไม่ควรมีการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในการพัฒนาในรูปแบบปัจจุบัน
4615	สมยศ พุ่มหว่า	นเวศวิทยามนุษย์และวิวัฒนาการของระบบสังคมเกษตร บริเวณคาบสมุทรสิงหพระ	ม.ป.ป.	บทความ	สมุทรสิงหพระ	การวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงสังเกต	ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและวิวัฒนาการของระบบสังคมเกษตรในท้องถิ่นซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1.การทำเกษตรแบบพื้นบ้านผสมผสานกับการปลูกสัตว์และการประมง 2.การขยายตัวของเศรษฐกิจแบบตลอดควบคู่ไปกับการขยายพื้นที่การทำนา เริ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับตลาดโตนดอย่างจริงจัง และทำสวนผักผลไม้ 3.การเข้าไปสัมพันธ์กับโลกอุตสาหกรรมและวิกฤติของระบบสังคมเกษตรแบบเดิม และมีการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ 7 มาตรการ
4616	มานพ ประทุมทอง	ทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2537	บทความ	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	ปัญหาการพัฒนาที่ทำให้ชุมชนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง และเสนอแนวคิดพื้นฐานการศึกษาว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนจะต้องมีลักษณะที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเฉพาะแต่ละชุมชน โครงการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานมีลักษณะ 3 ประการ คือ 1.เป็นโครงการขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของชุมชน 2.การสอดคล้องกับระบบนิเวศท้องถิ่น 3.ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4617	ณรงค์ ณ เชียงใหม่	เราจะอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลาได้อย่างไร	2530	บทความ	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงสังเกต	ปัญหาสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจนมีผลกระทบสะท้อนต่อคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา เป็นเหตุให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องอาศัยทรัพยากรจากทะเลสาบสงขลาต้องถูกกระทบกระเทือน จนไม่อาจดำเนินงานตามโครงการจนได้ผลตามแผนงานที่วางไว้ เช่น ปัญหาทรัพยากรดิน ปัญหาที่พบได้แก่ 1.การบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณพื้นที่ภูเขา ป่าพุ และป่าชายเลน 2.การใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพพื้นที่ 3.ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ โดยมีสาเหตุมาจาก การขยายตัวของชุมชน ประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีการเกษตรกรรมไม่ถูกวิธี เป็นต้น
4618	สุชาดา ยงเกียรติตระกูล	กระบวนการควบคุมทางสังคมต่อสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มออมทรัพย์บ้าน ชายนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	2541	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	การศึกษาพบว่ายังคงมีการให้ความช่วยเหลือทั้ง 2 แบบ คือ กลุ่มความช่วยเหลือ แบบใหม่ที่มีการกำหนดระยะเวลาแน่นอน ได้แก่ การลงพรรค ลงขอ และการให้ความช่วยเหลือ แบบเดิม ซึ่งมีการตอบแทนไม่ชัดเจนเรียกว่าการขอช่วย ความช่วยเหลือทั้ง 2 ประเภทนี้ เป็นทางเลือกที่ชาวบ้านใช้ในการผลิตในโอกาสที่แตกต่างกันเพื่อประกันความเสี่ยงจาก การผลิตเพื่อการบริโภค การแลกเปลี่ยนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชุมชนที่ชาวบ้าน มีอยู่ในชีวิตประจำวันในรูปแบบอื่น ที่ทำให้ชาวบ้านสามารถรับรู้ถึงความเป็นอยู่ การทำงานของชาวบ้านด้วยกัน และเป็นข้อมูลสำคัญที่กรรมการ ซึ่งมีฐานะเป็นชาวบ้านคนหนึ่ง ในชุมชน นำมาใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาเงินกู้หรือการพิจารณาการค้าประกันกัน ระหว่างสมาชิก ส่วนปัญหาการควบคุมทางสังคมของกลุ่มเมื่อศึกษาจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ของกลุ่มออมทรัพย์ คือ สมาชิก กรรมการ และกลุ่ม พบว่ากลุ่มออมทรัพย์จะมีหลักการ ความสัมพันธ์ทางอำนาจที่แตกต่างกันเป็นกลไกในการกำกับดูแลสมาชิกสามแบบคือ ความเป็น ชุมชน ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และพันธะสัญญา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมีกลไกในการ ผลานและเลือกใช้ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการให้ความช่วยเหลือบนหลักการที่เป็นข้อตกลง ในหมู่สมาชิกจำนวนมากภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4619	บัณฑิต คงอินทร์	ความเป็นไปได้ของตัวแบบโครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัย- สงขลานครินทร์ที่รองรับแนวคิดมหาวิทยาลัยอิสระ	2536	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	พบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเฉพาะโครงสร้าง องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยให้มีลักษณะเปิดมากขึ้นเท่านั้นและให้มีสภา วิชาการ แต่ไม่ได้กำหนดโครงสร้าง ส่วนโครงสร้างองค์การบริหารยังคงเดิม จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงตั้งข้อสมมติเบื้องต้นว่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การอยู่รอดและการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรูปแบบมหาวิทยาลัยอิสระ ซึ่งเป็นระบบ ปกครองตนเองนั้น การจัดโครงสร้างองค์การควรมุ่งแนวคิดทฤษฎีองค์การ ระบบเปิดและทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์มาเป็นพื้นฐานในการจัดองค์การ โดยการบูรณาการทฤษฎีองค์การอื่น ๆ ผลงานวิจัยและตัวแบบโครงสร้าง มหาวิทยาลัยอิสระของต่างประเทศและของไทยมาทำการสังเคราะห์ เพื่อสร้างตัวแบบโครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่รองรับ แนวคิดมหาวิทยาลัยอิสระ 3 ส่วน คือ ตัวแบบโครงสร้างสภามหาวิทยาลัย ตัวแบบโครงสร้างสภาวิชาการและตัวแบบโครงสร้างองค์การบริหาร นอกจากนี้หัวหน้าภาควิชาวิทยาเขตหาดใหญ่ มีความเห็นด้วยต่อตัวแบบโครงสร้าง องค์การมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่รองรับแนวคิดมหาวิทยาลัยอิสระ น้อยกว่า หัวหน้าภาควิชาวิทยาเขตปัตตานี เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4620	อำไพ นมื่นสิทธิ์	ความพึงพอใจต่อชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเงิน จังหวัดพัทลุง	2539	วิทยานิพนธ์	พัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า (1) ผู้ตอบส่วนใหญ่รู้สึก พอใจ ต่อชุมชน ในขณะที่ ผู้ตอบส่วนน้อยรู้สึก เฉย ๆ ต่อชุมชน (2) ผู้ที่มีอายุมากมีแนวโน้มว่าจะมีความพึงพอใจต่อ ชุมชนมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย (3) ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำมีแนวโน้มว่าจะมีความ พึงพอใจต่อชุมชนมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง (4) ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีแนวโน้มว่าจะมีความพึงพอใจต่อชุมชนมากกว่า กลุ่มอาชีพอื่น ๆ (5) ผู้ที่มีรายได้ต่ำมีแนวโน้มว่าจะมีความพอใจต่อชุมชนมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูงกว่า (6) ผู้ที่มีการถือครองที่ดินมากมีแนวโน้มว่าจะมี ความพึงพอใจต่อชุมชนมากกว่าผู้ที่มีการถือครองที่ดินน้อย (7) ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดมีแนวโน้ม ว่า จะมีความพึงพอใจต่อชุมชนมากกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งหมด (8) ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เกิด และคนที่ มีระยะเวลาของการอยู่อาศัยยาวนาน มีแนวโน้มว่าจะมี ความพึงพอใจต่อชุมชนมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาของการอยู่อาศัยน้อย (9) ผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนมาก มีแนวโน้ม ว่า จะมีความพึงพอใจต่อชุมชนมากกว่าผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรม ของชุมชนน้อย

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4621	นวรรตน์ หนูสิงห์	ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อการดำเนินงานของตลาดกลางยางพารา อำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	2539	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลปรากฏว่า ระดับการศึกษา กับ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของตลาดกลางยางพารา มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ส่วน อายุ ขนาดพื้นที่ ระดับรายได้ ความถี่ในการใช้บริการ การติดต่อ กับบุคคลอื่น และการรับข้อมูลข่าวสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางแต่อย่างใด ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ได้แก่ ผลกระทบของความผันแปรของราคายาง ราคายางไม่เหมาะสมกับคุณภาพยาง ยางแผ่นดิบมีคุณภาพต่ำในช่วงฤดูฝน เกษตรกรชาวสวนยางขาดทักษะ และความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพยาง และผู้คัดคุณภาพยางไม่ให้ ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวสวนยางเกี่ยวกับความเที่ยงตรง ของเครื่องชั่ง คุณภาพของเครื่องชั่งในท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐาน และเกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการชั่งยาง ปัญหาด้านอื่น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการ และการชำระเงิน ไม่ตรงเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะของเกษตรกรชาวสวนยางได้แก่ คาดหวัง ให้รัฐบาลช่วยในการยกระดับ ราคายางให้สูง ต้องการให้ รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรในการปรับปรุงคุณภาพยาง และอยาก ให้ การคัดเลือกคุณภาพยางมีความเที่ยงตรงมากกว่านี้ เกษตรกร ยังมีความต้องการให้มีการเผยแพร่ ข้อมูล และอบรมวิธีการผลิต ยางให้กับเกษตรกร ต้องการให้มีตัวแทนเกษตรกรมีส่วนร่วมใน กระบวนการชั่งยาง
4622	ร่มฉัตร พัฒนศิริ	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายเข้าสู่ถิ่นปลายทาง : ศึกษา เจาะผู้ย้ายถิ่นที่ ต้องการหางานทำในเมืองหลัก นครราชสีมา ชลบุรี และสงขลา-หาดใหญ่	2538	วิทยานิพนธ์	นครราชสีมา ชลบุรี สงขลา-หาดใหญ่	การวิจัยเอกสาร	พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกถิ่นปลายทางเมือง หลักนครราชสีมา คือระยะทาง เมืองหลัก ชลบุรี และเมือง หลักสงขลา-หาดใหญ่ คือ ภาคที่อาศัยอยู่เดิม เหตุที่ค่าจ้างต่อวันในถิ่นปลายทาง และประเภท จุดสหกรรมในถิ่นปลายทางไม่ได้เป็นตัวกำหนดการเลือก ที่สำคัญของผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้ เนื่องจากข้อมูลผู้ย้ายถิ่น ในการศึกษา นี้ เป็นผู้ย้ายถิ่นที่มีการศึกษาต่ำ และเป็นการ ย้ายภายใน ภาคเป็นส่วนใหญ่ ผู้ย้ายถิ่นจึงไม่ได้คำนึงถึง ปัจจัยค่าจ้างต่อวันในถิ่นปลายทาง และประเภทจุด สหกรรม ในถิ่นปลายทางเท่าไรนัก ดังนั้นรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เรื่องความต้องการแรงงาน ในพื้นที่ที่ต้องการหรือขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งค่าจ้างและ ประเภทจุด สหกรรมในถิ่นปลายทาง ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ที่จะย้ายถิ่น

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4623	Nualta Apakupakul Pitchaya Tuntiseranee	A study of model of family building of employee in manufacture in Songkhla province	1999	Research Report	Songkhla	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยแบบสำรวจ	The results are 1) Most of the workers were married women graduated from primary school and also from the agricultural families and legally married. 2) For the family planning the workers uses pills for contraception. Most of the wanted only 2 children 4) The average of time : working 510 min and child care 151 min in one working day. 5) their opinions were social environment is changing and social and environment factors effect the child care. 6) the comparision of the workers in product sector and service sector found that the various aspect in family planning, social security, breast feeding and kinship system were differrent significantly. 7) The pattern of family building as follow : they were from agricultural family and after graduation they have a work and some of them change again and again after they get married (1-2 times), they tried to set their family security plan for number of children, take care their children
4624	เจนจิรา รุธิรโก	เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	2537	วิทยานิพนธ์	ระโนด	การวิจัยแบบสำรวจ	การทำไ้มาสวนผสมสามารถแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการขาดแคลนน้ำได้ระดับหนึ่ง จึงน่าจะเป็นแนวทางเลือกใหม่ของเกษตรกรที่ทำนอย่างเดียว
4625	Nualta Apakupakul Pitchaya Tuntiseranee	การศึกษารูปแบบการสร้างครอบครัวของผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา	1999	งานวิจัย	สงขลา	การวิจัยแบบสำรวจ	Most of workers were married women graduated from promary school and also from the agricultural families and legally married.For the family planning the workers uses pills for contraception.The average of time as follow:working 510 mins and child care 151 mins in one working day.Their opinions were social environment is changing and social and environment factors effect the child care.The comparision of the workers in product sector and serice sector found that the various aspect in family planning,social security,breast feeding and kinship system were different significantly.Ther pattern of family building as follow: they were from agricultural family and after graduation they have a work and some of them change again and again after they get married (1-2 times).

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4626	อัมพร แก้วหนู	ทะเลเปลี่ยนไป ชุมชนเปลี่ยนแปลง : การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา	2536	บทความ	ทะเลสาบสงขลา	-	ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา มีอาชีพหลักอยู่สองอย่างคือ ทำนาและทำการประมงในทะเลสาบ จัดว่าเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อเกิดปัญหาน้ำเสีย จากนาุ้งและการทำอวนรุน การที่น้ำจืดลดน้อยลง เป็นผลให้สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาลดลงในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการทำนา และการล่มสลายของการทำนาในชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม ทำให้ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อความอยู่รอด ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 4.7 งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน/ชุมชน

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4701	เจษฎา ณ ระนอง	พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพัทลุง	2534	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต/สำรวจ	พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ เกี่ยวกับการใช้ยาอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับ การใช้ยาดีกว่านักเรียนชาย ส่วนตัวแปรอื่นๆเช่น อายุของผู้ปกครอง ลักษณะของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัย
4702	เจนเนตร พลเพชร	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : โรงพยาบาลพัทลุง	2544	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยแบบสำรวจ	การศึกษาระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 จำนวน 11 ราย พบว่าผู้ป่วย 8 ราย มีอาการผิดปกติภายหลังการจำหน่ายปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีกิจกรรมหนัก พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (7 ราย) มีบทบาทเป็นผู้นำครอบครัว (6 ราย) อายุของ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 50-60 ปี (6 ราย) ซึ่งเป็นวัยที่ยังต้องประกอบอาชีพและการ ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ใช้แรงงาน ปัจจัยเข้ารับการรักษาค่า (4 ราย) เนื่องจากความลำบาก
4703	ชวกร อ่อนจันทร์	การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษา จังหวัดพัทลุง	2544	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต/สำรวจ	จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความสูงของพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากร BI (Breteau Index) และ CI (Container Index) เป็นปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยพื้นที่เสี่ยงใน ระดับต่ำครอบคลุมพื้นที่ 501.44 ตร.กม. (13.13%) พื้นที่เสี่ยงในระดับปานกลาง 2,677.11 ตร.กม. (70.12%) และพื้นที่เสี่ยงในระดับสูง 639.13 ตร.กม. (16.74%) ซึ่งผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับผลจากการสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านเรือน ในพื้นที่ศึกษา
4704	นลินี ช่วยดำรงค์	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพข้อมูลในรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ระดับ สถานีอนามัย จังหวัดสงขลา	2541	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต/สำรวจ	เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน 2541 ถึงมกราคม 2542 โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัย ที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยาทุกคน จำนวน 166 คนมีการเรียงเรียงข้อมูลพื้นฐาน อยู่ในระดับต่ำ คุณภาพข้อมูลรวมอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับด้านความทันเวลา และคุณภาพข้อมูลรวม ได้แก่ การ ได้รับการอบรมทางระบาดวิทยา (p=0.042 และ 0.023 ตามลำดับ) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรสได้ ระยะเวลารับราชการ ระยะเวลาปฏิบัติงานระบาด วิทยา การได้รับความดีความชอบ ความรู้ด้านระบาดวิทยา ทักษะคดีต้องงานระบาดวิทยา รูปแบบการส่งบัตรรายงาน การสนับสนุนแบบฟอร์มรายงาน การได้รับการนิเทศงาน การคมนาคม ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูล

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4705	ศิริพร กฤตธรรมากุล	ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรในผู้ป่วยนอกที่รับประทานยารักษาโรคที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	2542	วิทยานิพนธ์	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	การศึกษาเฉพาะกรณี	ค่า INR เฉลี่ยของผู้ป่วยแต่ละโรค ได้แก่ 2.56(+, ๓)1.05, 2.58(+, ๓)1.40 และ 2.49(+, ๓)1.27 ตามลำดับ ผลการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยพบว่าสัดส่วนของค่า INR ของผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงของการรักษาสำหรับแต่ละโรคก่อนและหลังได้รับคำแนะนำไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p>0.05$) และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียม จะมีค่า INR ต่ำกว่าช่วงการรักษามากกว่าโรคอื่น ๆ ส่วนภาวะแทรกซ้อนพบว่าภาวะเลือดออกในช่วงที่ ให้คำแนะนำมีจำนวนสูงกว่าช่วงก่อนให้คำแนะนำ
4706	ปิยะมาศ แก้วนนท์	กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลา	2544	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต/สำรวจ	พบว่ามาจากปัญหาทางด้านงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้มีความล่าช้าและทางโรงพยาบาลของรัฐใน จังหวัดสงขลาไม่ค่อยให้ความสำคัญในการแจ้งราคาที่เหมาะสมให้ผู้มาใช้บริการได้ทราบและมีการทำการสื่อสารการตลาดด้านราคาน้อยกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด ที่นำมาใช้มากที่สุด คือ การใช้แผ่นพับและใบปลิว
4707	นิรชร พินิจสกุล	การพัฒนาผู้นำสตรีเพื่อป้องกันและควบคุมเอดส์ในสถาบันครอบครัว อำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	2538	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ภายหลังการดำเนินงานกิจกรรมศึกษา กลุ่มทดลองพบว่าผลดีของการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ การพูดคุยระหว่างแม่บ้านและสามี ตลอดจนการพัฒนาตนเอง สูงเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ ต่อโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อเอดส์ การรับรู้ต่อความรุนแรงของการติดเชื้อเอดส์ การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติ ตนในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์
4708	พร้อมจิต จงสูวิวัฒน์วงศ์	การประยุกต์ทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ในพฤติกรรม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิด ไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	2539	วิทยานิพนธ์	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการ รับรู้ในความรุนแรง มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน โรคความดันโลหิตสูง มีความคาดหวังในความสามารถของ ตนเอง มีความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูง มีความตั้งใจในการ มีพฤติกรรม และมีพฤติกรรมในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรค ความดันโลหิตสูง ดีกว่าก่อนทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่าความคาดหวังในความสามารถ ของตนเอง ความตั้งใจมีพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนและ รายได้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับพฤติกรรม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูง ส่วนความรุนแรง ของโรค

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4709	สุตารักษ์ แซ่ลือ	การศึกษาการใช้ยาในบัญชีและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป ในจังหวัดสงขลา ปี 2536	2537	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยนอกทั้งสามโรงพยาบาลมีความคล้ายคลึงกัน ผู้ป่วย ส่วนใหญ่ที่ได้รับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติคือผู้ป่วย เพศชาย อายุน้อยกว่า 1 ปี รายได้ต่ำ และได้รับเงินสนับสนุนค่ายาจากรัฐบาล โรคที่มักจะได้รับ การรักษาด้วย ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ โรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและภาวะการตั้งครรภ์ ยาในกลุ่มยาต้านฮีสตามีนและยา คลายกล้ามเนื้อ
4710	อุรา สุวรรณรักษ์	การเพิ่มหลังอำนาจต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลลพบุรี จังหวัดสงขลา	2541	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ดีกว่าก่อนการ ทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .01$) ในด้านการรับรู้ ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง มีการรับรู้ความสามารถในการ ดูแลสุขภาพตนเอง ดีกว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ($P < .01$) ในด้านการปฏิบัติกรดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีการปฏิบัติ การดูแลสุขภาพตนเอง ดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ($P < .01$) และเมื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเข้าพบว่า ผู้ป่วย กลุ่มทดลอง มีระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเข้าลดลงมากกว่าก่อนการทดลอง และ ลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .01$)
4711	ลัดดาวัลย์ สุขุม	ทัศนคติของแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัด สงขลาต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง	2542	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยพบว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 67.3) ของแพทย์และพยาบาลมีทัศนคติต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ในทางบวก อีก 1 ใน 3 (ร้อยละ 32.7) มีทัศนคติปานกลาง แพทย์และพยาบาลที่มีอายุสถานภาพสมรส ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความเชื่อ เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง และการได้รับข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันมีทัศนคติต่อปัญหาความ รุนแรงต่อผู้หญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$)
4712	วัชรีย์ น้อยผา	บทบาทของพยาบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยเอกสาร/สังเกต	พบว่า บทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ สูง และปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลคือ ระดับการ ศึกษา มีผลอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ($P\text{-Value} < 0.01$) อายุและการรับรู้บทบาทเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P\text{-Value} < 0.05$)

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4713	กัญญารัตน์ ไชยกำจร	ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาล สายสัมพันธ์ แม่-ลูก : กรณีศึกษามารดาที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์ แม่-ลูกในจังหวัดสงขลา	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่าโดยภาพรวมแล้วระดับความสำเร็จ ของโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับปานกลาง คิด เป็นร้อยละ 76.9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์โดยภาพรวมความพร้อมทางด้านร่างกาย ความพึงพอใจทัศนคติ ระดับความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความรู้ ความพร้อมทางด้านทรัพยากรต่อการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนม มารดาอยู่ในระดับต่ำ ส่วนระดับความคิดเห็นของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในครอบครัว ที่มีผลต่อการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอยู่ในระดับสูง
4714	ค่านิ่ง ช้อนขำ	ประสิทธิผลของการฝึกสุนัขช่วยการล้างมือและสวมรองเท้าในการควบคุมโรคหนองพยาธิชนิดติดต่อผ่านดิน ของนักเรียน ประถมศึกษา อำเภอบางขัน จังหวัดพัทลุง	2538	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการศึกษาในกลุ่มทดลองตรวจพบอัตรา ความชุกของโรคหนองพยาธิไส้เ็นมา หนองพยาธิปากขอ และ หนองพยาธิไส้เดือนกลม เท่ากับร้อยละ 54.7 51.4 และ 18.2กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) และพบว่าประสิทธิผล การฝึกสุนัขช่วยการล้างมือสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการ ล้างมือหลังจากใช้ส้วมที่บ้านและที่โรงเรียนให้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.7 และ 27.9
4715	วันลก ดิษสุวรรณ	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุของ เด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดพัทลุง	2539	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่าสาเหตุที่สำคัญ ที่สุดของการบาดเจ็บคือ การบาดเจ็บจากสัตว์กัด (สุนัขกัด 68.5%) รองลงมาคือ การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (หกล้ม 85.6%) การบาดเจ็บจากการจมน้ำ (รถมอเตอร์ไซด์ 64.5%) การบาดเจ็บจากการถูกของที่มีปลายแหลมหรือมีคม (วัตถุที่มีปลาย แหลม 32.1%) การบาดเจ็บจากสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย (สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก 59.4%) และการบาดเจ็บจากความร้อน ตามลำดับส่วนความรุนแรงของการบาดเจ็บพบว่าการจมน้ำมีความรุนแรงสูงที่สุด รองลงมาคือ การบาดเจ็บ จากความร้อน
4716	อุดม อัมพรพันธ์	การสร้างและวัดผลสัมฤทธิ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อม ศึกษาด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ แบบเรียนด้วยตนเอง กรณีศึกษา : อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง	2539	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต/ทดลอง	หลังจากผ่านการเรียนหลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านมีความรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าปัจจัยที่ ทำให้ทัศนคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มากที่สุด ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4717	จิราภรณ์ เทพหนู	ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญศึกษา ในจังหวัดพัทลุง	2540	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 15-22 ปี (เฉลี่ย 17.4, SD 1.02 ปี) เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 489 คน (ร้อยละ 38.78 ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด) เป็นเพศชายร้อยละ 83.4 และเพศหญิงร้อยละ 16.6 เพศชายมีโอกาสเสี่ยงที่จะดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น 13.03 เท่าของเพศหญิง (95%CI= 10.46-18.56) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดปัจจัยอื่นๆ
4718	ดารุณี คงมอม	การประยุกต์รูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุน ทางสังคมในการป้องกันโรคปอดอักเสบของมารดา ในการเลี้ยง ดูนุตรอายุ 2-5 ปี อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	2540	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติสูงกว่าก่อน เข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพ และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ผลดี ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดา
4719	อกนิษฐ์ เหมือนพรรณราย	ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนใน เขตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่า ระดับพฤติกรรมเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 76.0 ปัจจัยเสริมพฤติกรรมคือ ความรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ เจตคติต่อวัยสูงอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการรับรู้สถานะสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ปัจจัยเชื้อ และปัจจัย เสริม มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4720	อรสา เหล่าเจริญสุข	ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์ ของตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าร่วมในโปรแกรมสุขภาพมีการ เปลี่ยนแปลงด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ทักษะติดต่อผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ การปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรคเอดส์ การรับรู้ปัญหาโรคเอดส์ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และ ความสามารถในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์เพิ่มขึ้นแต่สำหรับการรับรู้บทบาทและ หน้าที่การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และการนับถือตนเองไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4721	พีรศักดิ์ รัตนะ	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตชนบท จังหวัดสงขลา	2533	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่มีผลงานอยู่ในระดับปานกลาง การมีเวลารว่างในการทำงาน สาธารณสุขมูลฐาน มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .0001 ความรู้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4722	จิราภรณ์ โสติพิพันธุ์	ความคิดเห็นด้านอนามัยของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จ ประเภทที่เรียนทางวิทยุและไปรษณีย์กับที่เรียนในชั้นเรียนธรรมดาในเขตจังหวัดสงขลา	2525	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่าความคิดเห็น ด้านอนามัยของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนทางวิทยุและไปรษณีย์มีแนวโน้ม สูงกว่าความคิดเห็นด้านอนามัยของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ธรรมดา ความคิดเห็นด้านอนามัยโดยภาพรวมของผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม เป็นความคิดเห็นในเชิง นิมาน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นด้านอนามัยพบว่ากระบวนการเรียนการสอน ทางวิทยุและไปรษณีย์ กับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนธรรมดา มีอิทธิพลทำให้ความคิดเห็น ด้านโภชนาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4723	กนกรัตน์ สุชะวัฒน์นะ	ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์กับความรู้ทัศนคติ และ พฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงโสเภณี : กรณีศึกษาที่หน่วยควบคุมโรค อ หาดใหญ่ ศูนย์กามโรค เขต 12 สงขลา	2533	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลวิจัยดังต่อไปนี้ 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างเคยเห็นสื่อสติ๊กเกอร์มากที่สุด รองลงมา ได้แก่สื่อโปสเตอร์และสื่อแผ่นพับ ตามลำดับ 2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างเคยอ่านสื่อโปสเตอร์มากที่สุด รองลงมาได้ แก่สื่อสติ๊กเกอร์และสื่อแผ่นพับ ตามลำดับ 3. ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจข้อความในสื่อโปสเตอร์มากที่สุด สุดรองลงมาได้แก่สื่อสติ๊กเกอร์และสื่อแผ่นพับตามลำดับ 4. ประชากรกลุ่มตัวอย่างจำกัดข้อความบนสื่อโปสเตอร์ได้มากที่สุด สุดรองลงมาได้แก่สื่อโปสเตอร์และสื่อแผ่นพับตามลำดับ 5. ประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบว่าหากไม่เข้าใจข้อความหรือความหมาย ในสื่อเฉพาะกิจจะสอบถามแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มากที่สุด 6. ประชากรกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยได้รับแจกสื่อเฉพาะกิจใด ๆ จากศูนย์ฯ 7. รายได้ของหญิงโสเภณีมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยว กับโรคเอดส์ เป็นต้น
4724	สงวนศรี แต่งบุญงาม	การศึกษาสภาวะทางสังคมของครอบครัวที่มีผลต่อการดูแลผู้ป่วย โรคจิต : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	2536	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	สรุปได้ว่าผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.5) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 63.5) มีอายุระหว่าง 41-61 ปี (ร้อยละ 43.5) อายุเฉลี่ย 46 ปี นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 91.8) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 55.3) มีอาชีพเกษตรกร(ทำนา ทำสวน ยาง) และรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 29.4 และ 24.7 ตามลำดับ)ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตของครอบครัวเป็นไปในทางลบ

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4725	Prinya Soontrapornchai Hutchra Sriplung Komgrit Tanisaro Vicha Charoonratana	Accuracy of diagnostic tests in the evaluation of solid breast mass in Songklanagarind Hospital	2000	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	Due to high sensitivity and specificity of FNA and mammography, these tests could help clinicians in the diagnosis of breast mass. The key is to identify the patients who may be safely observed or to plan for the treatment before surgical biopsy is done.
4726	Surajet Assawaphadungist Ladda Mo-suwan Chaon Junjana Areeruk Puetpaiboon	Eating behaviors, physical activities and physical fitness of grades 7-9 school children in Hat Yai municipality	1999	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจากการสังเกต	No significant difference of healthy and unhealthy eating behaviors among groups. The overweight school children were found to have unhealthy eating behaviors, a lack of stretching exercise and poor physical fitness.
4727	Somsak Nilapong Nakornchai Phuenpathom	Cerebral metastasis in Songklanagarind Hospital	2000	Research Report	Songklanagarind Hospital	การวิจัยจากการสังเกต	Most of the cerebral metastases were found in the parietal lobe and more than half were a single tumor. The treatment modalities varied. Mean survival time of 37 patients with known course was 115 days. The patients with cerebral meta-stasis have a poor prognosis and short survival. Our study provides a basic database for future research for inferring survival of these patients.

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4728	Sakda Patrapinyokul Surasak Sangkhathat Na Ayuttaya Chintana Patrapinyokul Sathimon Tippayawong	Data base of pediatric surgical congenital malformations of gastrointestinal tract and abdomen in Songklanagarind hospital	2000	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	The outcome of this study can be analysed and designed as followed; (1) data for the group of diseases, (2) data for organ systems, (3) data for individual organ, (4) the disease data which can be designed for the data base files which are patient details, vital statistics, symptoms and signs physical examinations and laboratory investigations, specific investigations, final diagnosis and records of treatments, the record of complications followed treatments and the records of follow up. There are four levels of implementation, (1) to implement for patient statistics, (2) to implement for primary working system, (3) to implement for patient care, (4) to implement for the education. In conclusion, this systematically complying database is beneficial for pediatric surgeons as a guide for medical planning and effective treatment of pediatric
4729	Sakarind Maneesook Nakornchai Phuenpathom	Spontaneous intracerebral hemorrhage in Songklanagarind Hospital 1995-1999	2000	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	The common risk factor and cause of hemorrhage was hypertension. Nearly half of the hematoma sites was at the basal ganglia. Almost of the patients with surgery were operated due to neurological deterioration. This factor may caused a high mortality. Appropriate clinical practice guideline may help to improve the future outcome.
4730	Chaveewan Ratanajamitara Virasakdi Chongsuivatwong	Survey of knowledge and practice on oral contraceptive and emergency contraceptive pills of drugstore personnel in Hat Yai, Thailand	2001	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจากการสังเกต	The results demonstrated that knowledge on OC was fair, but that on ECP was poor. Pharmacists had better knowledge of proper history taking and ECP indication than non-pharmacists. OC and ECP provision were inappropriately practiced in drugstores in the study area. A majority of drugstores were mainly provided by non-pharmacists. For OC practice, drug-choosing was good, but history-taking and advice-giving were poor in both groups. Although both groups dispensed ECP poorly, pharmacists dispensed significantly better than non-pharmacists. Among non-pharmacist staff, the average scores of OC advice-giving, and ECP dispensing, were statistically significantly better among those working in pharmacist-owned drugstores

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4731	Noppawan Osatakul Monthira Marik	Teaching clean intermittent catheterization at Songklanagarind Hospital	2001	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	: Clean intermittent catheterization was done at home by patients or their relatives correctly and satisfactorily. Only a small number of patients had problems relating to clean intermittent catheterization
4732	Chatpavit Getpo Sopon Chewatanarak Jintana Pradutkanchana	The first series of the simplified in vitro fertilisation-embryo transfer (IVF-ET) programme in Songklanagarind Hospital	1998	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	Thirteen cycles in this series resulted in 43.2% of fertilisation rate, 11.9% of implantation rate, and 38.5% of clinical pregnancy rate (per cycle). No complication or abortion was reported. The outcomes of the first series of the IVF-ET programme in Songklanagarind Hospital were satisfactory.
4733	Palakorn Sangkerd Silom Jamulitrat	Hospital charge attributable to trauma in Songklanagarind Hospital	2000	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	The cost of trauma care was considered and related to severity and the cause of injury.
4734	Theerayut Jirawatanaworakui Prayong Vachvanichsanong Pornsak Dissaneewate	Childhood community acquired urinary tract infections in Songklanagarind Hospital	1998	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	One hundred and nineteen children diagnosed with community acquired urinary tract infections in Songklanagarind Hospital from January 1992 to December 1995 were retrospectively reviewed. They were 63 boys and 56 girls. 68 children (57.2%) were less than 1 year old. The most common causative organism was E. coli (80.7%). The organisms were sensitive to aminoglycosides and 2nd and 3rd generation cephalosporins greater than 80% but sensitive to ampicillin only 20%. 43 children (36.1%) had KUB anomalies and vesicoureteral reflux (VUR) was found in 22 children.
4735	Wantana Reanmongkol Sanguan Lerkiatbundit	Knowledge and pattern of use of post-coital contraceptive pills among Thai women in Hat Yai	2543	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจากการสังเกต	The results suggest Thai FDA give a serious consideration in revising the label to be the one consistent to those recommended by WHO, and providing the relevant education directed to communities
4736	Sirirat Kosalwat Yauwane Charoonsak Oranit Sangchan	Parents' needs in child care center services at Hat Yai, Songkhla province	2542	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจากการสังเกต	The study revealed the needs of the sample concerning all four aspects : In the first aspect, most parents need an annual health and dental check-up. For the second aspect, most parents with children aged 2-12 months groups need the centers to help their children develop their language skills and help in adjusting to new situations in all aspects of life.

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4737	Sudaruk Leu Cha-onsin Sooksriwongse	The attitude of physicians towards essential drug policy in large-sized hospitals in Songkhla Province	1998	Research Report	Songkla	การวิจัยจากการสังเกต/เอกสาร	patient's payment, drug administration regimen and dosage form affected the prescribing habit. It was found that physicians chose essential drugs based on lower cost, acceptable quality and the policy of Ministry of Public Health. The reasons for limited prescribing of essential drugs were : uncovering the need of treatment, restriction of physician's freedom and maldistribution of information.
4738	Sudaruk Leu	Determination of unclaimed prescriptions at outpatient department, Songklanagarind Hospital	1999	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	The most important reasons patients did not claim their prescriptions was cost (22.0%). The next most frequently mentioned reasons were forgetfulness (12.1%), busy (11.0%) and lack of communication (8.8%). These patients need to be counselled about the importance of taking their medicines. In addition, health care providers should develop strategy to improve patient compliance with their medications.
4739	Ladda Mo-suwan Phattrawan Tongkumchum Don McNiel Chaon Junjana Areeruk Puetpaiboon	Determinants of overweight tracking from childhood to adolescence : A 5 year follow-up study of Hat Yai schoolchildren	2541	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจากการสังเกต	Since the risk of an overweight child becoming an overweight adolescent was found to be high, and early prevention should be considered for a child having a high risk for overweight.
4740	Nuntana Namfon Dowloy Kanjanamaneesathian Pratyanan Tiengchanya	Comparison of social anxiety of first year nursing students in adapting their educational life before and after taking part in oriental activity	1999	Research Report	PSU	การศึกษาเฉพาะกรณี	before taking part in the orientation program first year nursing students had high social anxiety (26.08%), moderate social anxiety (65.21%) and low social anxiety (8.69%) respectively. However, after taking part in the orientation activities, the students had high social anxiety (17.39%), moderate social anxiety (89.5%) and low social anxiety (13.04%).

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4741	Thongchai Nuntanaranont Kasama Aryatawong Winai Kittidumkerng Somyot Lueveswanij Narit Leepong Panu Supatraviwat	Analysis of dentofacial deformities patient correction with orthodontic-surgical treatment in PSU Dental Hospital	1998	Research Report	PSU	การศึกษาเฉพาะกรณี	All of the presented cases have undergone presurgical orthodontic treatment to decompensate the dental abnormalities before the surgical operation. The causes of the deformities in each facial types, surgical treatment modalities, and complications are also analysed and discussed.
4742	Wattana Sripotchanart Amnauy Loykulnart Songporn Chuntharapat Khanta Balthip	Perception of menopause and self care of Thai menopausal women at Hat Yai Hospital, city in southern Thailand	2543	Research Report	Hat Yai	การศึกษาเฉพาะกรณี	Thai women usually viewed menopause as a natural change of one's life and require special care. Thai women, however, did perceive that they had some health risks
4743	Praneed Songwa Kanitta Naka Komapak Maneevat Orapin Naruban Saipin Panbumrung Nangnoi Muangkaewgnam Pimchai Chitnarong Pacharaporn Tassanakowit	Perception of surgery, caring needs and caring activities for elderly surgical patients in Songklanagarind Hospital	2000	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	nurses were the main formal caregivers particularly in 3 days after operation and assisted by patients' relatives in daily activities. However, most activities has performed to respond patients' needs in general rather than the specific purpose for promoting patients' self care ability in recovery period. In addition, some factors particularly related to adequate information and communication could affect the promoting of patients' self care. This study was therefore significant to develop the effective model for promoting self care of elderly surgical patients.

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4744	Juraporn Pongwecharak Rawiwan Kanjanak Yaowalak Sitthidetch Penjamaporn Apiromrak	Gastrointestinal adverse drug effects in patients admitted to Songklanagarind Hospital	1999	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	Of 196 patients included in the study, 46 (24%) were found to have taken a total of 60 items of medicines which could have been implicated in GI adverse effects causing their admissions. The causal relationship was assessed to be 'definite' in 12 cases, 'probable' in 23 cases, and 'possible' in the remaining. The most common group of medicine involved was nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (32%). 'Package' medicine and antiplatelet/anticoagulant each shared 23%. Herbal medicine and steroid accounted for 12% and 10%, respectively. The greatest amount of treatment cost in these 46 patients was for medicines used to
4745	Nakornchai Phuenpathom Sanguansin Ratanalert Boonlert Sripairojkul	Multiple intracranial aneurysms in Songklanagarind Hospital	1998	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	The incidence of multiple intracranial aneurysms in our hospital in 6.5 per cent (7/107 cases). There were 16 aneurysms in 7 cases with multiple aneurysms. There were 2 and 5 patients with 3 and 2 aneurysms respectively. The most common site was at the junction of posterior communicating artery (PCoA) and internal carotid artery (ICA). The preoperative conditions of the patients were closely related to the operative results. We performed direct surgery on bilateral aneurysms by bifrontal approaches. There was no mortality.
4746	Narumon Patarakijvanich	Study of acute diarrhea in children under five years of age at the outpatient Department of Songklanagarind Hospital	2541	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	The results of the study showed the etiologic agents were Salmonella 7.4%, Shigella 4.9 %, EPEC 4.9%. Campylobacter 4.4%, and Rotavirus 16.2%. The most common associated symptoms were fever, cough, rhinorrhea. The clinical features of diarrhea were not specific for each etiologic agent. Most bacterial pathogens were sensitive to the commonly used antimicrobial agents.

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4747	Pilairat Thongurai	Psychosocial problem of female prisoner in Songkhla province jail	2001	Research Report	Songkhla	การวิจัยจากการสังเกต	Their psychosocial problems were anxiety; self-condemnation; self-depreciation; irritation; boredom; grief; depression; and worry about social acceptance, respectively. Most of them thought the punishment they received was justifiable, but they were determined to live. They spent leisure for occupational training, and what they wanted most was to return home. The perception of their own health status was at a moderate level; they rarely received medical check-up. While in prison, most of them had a few friends, and had to cope with difficulties by themselves.
4748	Malee Rojpibulstit	Drug dispensing for sexually transmitted diseases in drugstores in Songkhla Province	1998	Research Report	Songkhla	การวิจัยจากการสังเกต	This study indicated that the drug dispensing for STDs in drugstores was improper which may increase drug resistance problems.
4749	Tittapha Prompetc Pawittree Khruakaew Wised Sirinthornsopon Hunsamon Krajangdara Ploenpit Thaniwattananon	Self-care experiences of ill adults in a rural district in southern Thailand	2000	Research Report	Southern	การวิจัยจากการสังเกต/ เอกสาร	The study showed that the informants shared the meaning of illness in three views: 1) the physical and psychological changes that deviated from normal, 2) a condition that could be cured or relieved with medicines and 3) a condition that decreased work efficiency.
4750	Malee Sabaiying	Knowledge, understanding, attitude and HIV/AIDS risk behavior among male youth in Hat Yai, Songkhla province	1999	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจากการสังเกต	the male youth have relatively good knowledge about the transmission of HIV but still have an incorrect understanding about the symptoms of HIV/AIDS and care and treatment of persons with HIV/AIDS. After they have attained knowledge of HIV/AIDS the male youth, for the most part, have changed their behavior by being more careful, using prevention more often, and using condoms more frequently when having sex.

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4751	Pechnoi Singchungchai Thitiporn Ingkathavornwong Kitti Wiwatswadinon Suwana Chala	Factors influencing the women's health of migrant laborers in rubber industries in Songkhla province	1999	Research Report	Songkhla	การวิจัยจากการสังเกต	It was found that the factors influencing their health were their type of family, marital status, the number of their dependents, the length of time they had worked in the factory, satisfaction of health assurance, shift of work, type of paid work and size of factory. These independent variables had predicting power of 60.0 percent of the dependent variables.
4752	Silom Jamulitrat	Surgical site infection in Songklanagarind Hospital	2000	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	There were 506 hospital acquired infections recorded including 192 surgical site infections. The most common pathogen responsible for surgical site infection was Staphylococcus aureus. The independent risk factors for surgical site infection were :- duration of operation, ASA class, and degree of wound contamination.
4753	Verapol Chandeying Skov, S. Pauline Duramad Makepeace, B. Ward, M. Paiwan Khunigij, F.	The prevalence of urethral infections amongst asymptomatic young men in Hat Yai, southern Thailand	2000	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจากการสังเกต/เอกสาร	Infection with more than one organism was found in 2% of men. While the prevalence of infection with chlamydia or gonorrhoea was relatively low, the prevalence of any urethral infection was moderately high and suggests that unprotected sexual intercourse is commonly occurring. As girlfriends were the most usual sexual partners, they must be at significant risk of pelvic infection. There is a need for programmes targeting this group of people.

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4754	Pilairat Thongurai Supawan Srichuaw	The study of problems of re-admitted psychiatric patients in Songkla Psycho-Neurology Hospital	2543	Research Report	Songkhla	การศึกษาเฉพาะกรณี	Most patients are from Songkhla, age between 25-34 years. Most of them had ever admitted second time, duration 1-2 years stayed at home and the relatives took them to hospital. Illness and treatment is found that most of them has been patients in the duration 1-3 years. The cause of readmitted are : neglect to take medicine and inconsistency taking medicine, loss of treasure and their honour, drink alcohol when their friends persuaded and unhappy, sometime quarrel with somebody in family because different reason and was boring to working, self care after last discharge from hospital is having medicine from Songkhla Neuro-Psychological Hospital ,using medicine service via post foundings that most patients didn't use this services because coming to the hospital is more convenient and some of them didn't know that there are post service, somebody cannot read and write.
4755	Nongnuch Arkasuwan	The study of the level of knowledge and practice in dental health care of pre-school children caregivers in Songkhla province	2542	Research Report	Songkhla	การวิจัยจากการสังเกต	<ol style="list-style-type: none"> 1. The level of knowledge in dental health of pre-school children caregivers was moderate. 2. The overall level of dental health care given by pre-school children caregivers was mode- rate. 3. The difference in the caregivers' knowledge in dental health was not statistically significant. 4. The comparison of care given by caregivers from different centers revealed that the diffe-rence in dental health care was statistically significant at .0001, whereas that given by caregivers from different amphoe was significantly different at .001. The difference in the care given by those with different ages and training experience was statistically significant at .05, but the difference in the care given by those with different levels of education, work experience, number of children responsible for, and year the last training was received was not statistically significant.

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4756	Ratchada Tantisarasart	Client satisfaction towards dental care services at the Dental Hospital, Faculty of Dentistry, PSU	1999	Research Report	PSU	การศึกษาเฉพาะกรณี	From the 362 respondents the following information was recorded; the median age was approximately 30 years, two-thirds were female, 40.3% had income more than 5,000 baht per month, 79.3% had received dental care before, and 44.7% had been waiting more than 20 minutes. Their reasons for attending this hospital were as follows: 73.5% thought that there were experienced dentists here, 61.6% liked the modern dental equipment and 20.4% thought that the dental fee was reasonable. The highest level of client satisfaction was the dentist service (= 4.12) and the lowest was service management (= 3.91). According to client satisfaction, there was no differences in age and sex but significant difference in client's experience, education and income (p < .01).
4757	Rawee Teanpaisan Sorarnit Pisuthanakan Wattana Pithpomchaiyakul Samerchit Pongpaisan Baelum V. Papapanou P. N. Dahlen G. Fejerskov O.	Periodontal conditions and dental caries among adults in Songkhla Province, southern Thailand	2541	Research Report	Songkla	การวิจัยจาก การสังเกต	the findings above indicated that the population are in high risk of periodontal diseases and dental caries. Although these two diseases are not lifethreatening, they are economic burdens. Therefore, the control and preventive programme for periodontal diseases and dental caries are needed.
4758	Wandee Suttharangsee Tippa Chetchaovalit Jintana Lertpiboon	Using Buddhism in caring for mental health among students at Prince of Songkla University	2543	Research Report	PSU	การศึกษาเฉพาะกรณี	The findings revealed two meanings of mental health care : not be attached to anything and being calm or relaxed. Informants believed that Buddhism impacted mental health care within three ways : self/others understanding, Kum-lung-jai (emotional support or inner strength), and satisfied with existences. Three methods used in mental health caring for informants included using religious principles, religious practices, and attachment of sacred.

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4759	Siwaporn Ubolcholket	First decade of AIDS situation at Songklanagarind Hospital 1988-1997	1998	Research Report	Songklanagarind Hospital	การศึกษาเฉพาะกรณี	The number of HIV/AIDS patients was 11.5% of the total number of Internal Medicine Ward patients with an average length of stay of 8 days. Due to the low financial status of the patients, the hospital had to extend 90% of the expense for patient treatment and care.
4761	Yaowares Somsap Wanee Chansawang Usanee Tantreeboon Wandee Suttharangsee	Factors influencing health practice in diabetic patients in Songkhla	2001	Research Report	Songkhla	การวิจัยเชิงทดลอง	The results revealed that subjects have practiced at overall and itemized as food control, exercise, stress management, drug management and complication prevention, at moderate level. Factors influencing health practices were perceived self-efficacy, interpersonal influences, prior related behaviors, perceived barriers of actions, and age which together explained 47.9 percent of variance in health practices. Perceived self-efficacy was the best predictor in this study. Age could predict health practices at level .05. Perceived barriers of actions could predict health practices at level .01. Prior related behavior, perceived self-efficacy and interpersonal influences could predict health practices at level .001.
4762	Boonvadee Petcharat	Factors related to the fourth year nursing students' worry before practicing in mental health and psychiatric nursing, academic year 2000, Prince of Songkla University	2001	Research Report	PSU	การศึกษาเฉพาะกรณี	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nursing students' worry about themselves and about their instructors were related to their grade level in mental health and psychiatric nursing subject that they studied in the third academic year ($p < .05$). 2. The worry of nursing students before practicing in mental health and psychiatric nursing about themselves was related to self-evaluation on their mental health and psychiatric nursing practices' abilities 3. For self-preparation techniques used before practicing in this area, only a worry about nursing students own self was related to reviewing content in the mental health and psychiatric nursing subject 4. Using a multiple regression analysis, there were no variables that could predict worry of nursing students before practicing in mental health and psychiatric nursing.

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4763	Anong Paungpipattrakul Praewpan Tunsakul Siriwan Daewsurin Nualta Apakupakul	Satisfaction of clients in home health care service in Hat Yai urban, Hat Yai Hospital, Songkhla province	1999	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจาก การสังเกต	Results show: most of the patients and caretakers were satisfied with service of health team and cost of service. The comparison of satisfaction of the patients and caretakers is not significant different. For one opened question, the patients and caretaker could critically comment and give suggestion which lead to conclusion by using ethnograph version 4.0: good service, good project, good personal and patient and family well-being. The patients and caretakers need the health team and continue this program and also extend the program for another service.
4764	Sawitri Assanangkornchai Sanguansri Tangboonngam Nisan Sam-angsri	Predictors of mental health problems of the floods in Hat Yai City and surrounding areas	2001	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจาก การสังเกต	Variables most highly associated with subsequent PTSD symptoms included duration of shortage of electricity, socio-economic status, expectancy of the event, perceived severe loss and damage. Level of education, death of someone known in the floods, level of flooding around the house and the ability to collect owns properties predicted positive GHQ score. Findings have implications for mental health administrators and clinicians planning service delivery to victims of the floods and similar mass disasters.
4765	Sawitri Assanangkornchai Sanguansri Tangb Nualta Apakupakul Pilairat Tongurai	Acute mental health effects of the floods in Hat Yai	2001	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจาก การสังเกต/ เอกสาร	This study documents the intensity of community exposure to the flood and the symptoms of post-traumatic stress. The results can be used in planning for public health service delivery and training professional responders.
4766	Ladda Mo-suwan Areeruk Puetpaiboon Chaon Junjana Rassamee Sungthong Virasakdi Chongsuvivatwong	Association between academic achievement and overweight of secondary school children in Hat Yai municipality	2001	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจาก การสังเกต/ สำรวจ	Our study showed that during early adolescence (grades 7-9), being overweight in the current year and the preceeding year was associated with poor school performance, whereas such an association was not significant in late adolescence (grades 10-12).

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4767	Ladda Mo-suwan Weerapatn Ngoathammasarn Surajate Assawaphadungsit Chaon Junjana Areeruk Puetpaiboon	A controlled trial of friend-helping-friend activities on promotion of healthy eating and physical fitness of school children in Hat Yai municipality	2001	Research Report	Hat Yai	การวิจัยจากการสังเกต	Our intervention, 'friend-helping-friend' activities, significantly improved healthy eating behaviors of grades 7-9 schoolchildren with no demonstrable changes of weight status and physical fitness

ตารางที่ 4.8 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในชุมชน

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4801	ประจวบ อมแก้ว	การศึกษาความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่ม สมรรถภาพในการปฏิบัติงานของற்றுญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง	2540	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยแบบสำรวจและการวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. เற்றுญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความ ต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการ ปฏิบัติงานโดยรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเปรียบเทียบความต้องการการ ศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน จำแนก ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ อาชีพ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยกเว้น สถานภาพสมรสแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01สมรรถภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกัน โดยมีความ ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4802	เสกโรจน์ ถ้วนถวิล	สาเหตุของความขัดแย้งและวิธีจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพัทลุง	2541	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	สาเหตุของความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพัทลุง ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย มีสาเหตุจากด้านปฏิสัมพันธ์ในการ ทำงานสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคลและด้านสภาพโรงเรียน ตามลำดับ โดยเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในระดับปานกลาง
4803	นิวัติ อินทรสมบัติ	รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนระดับอุดมภาวะ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง	2534	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่าผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง ใช้รูปแบบภาวะผู้นำแตกต่างกัน และพบว่ารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ .05 กับระดับอุดมภาวะและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู- อาจารย์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4804	นิรัตน์ จุลเอียด	องค์ประกอบบางประการที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดกรมสามัญ ศึกษา ในเขตจังหวัดพัทลุง	2539	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	การวิเคราะห์ข้อมูลระดับนักเรียน พบว่า ตัวแปร ด้านที่ไม่ใช่สติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้แก่ เพศ จำนวนวันที่ขาดเรียน ความพร้อมของตำรา และอุปสรรคการเรียนรู้ อาชีพของบิดา อาชีพของผู้ปกครองชาย อาชีพของผู้ปกครองหญิง ระดับ การศึกษาของผู้ปกครองชาย ระดับการศึกษาของมารดา ระดับ การศึกษาของผู้ปกครองหญิง ราย ได้ของครอบครัว การพึงวิทย์ ทักษะคิดต่อวิชาคณิตศาสตร์ และทัศนคติต่อครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ และตัวแปรด้านสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ได้ แก่ ความถนัดทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา ความถนัดทางการ เรียน ด้านเหตุผลและความถนัดทางการเรียนด้านมิติสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโรง เรียน พบว่า ตัวแปร ด้านช่วงเวลาที่ย่อนวิชาคณิตศาสตร์ส่งผลในทางบวกสูงชันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
4805	อัญชลี ปานแจ่ม	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา พงศ. 2539 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง	2541	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	สภาพปัจจัยที่ส่งผลคือ จากปัจจัยที่ศึกษาทั้งหมด 19 ปัจจัย แบ่งออกเป็นปัจจัยภายในโรงเรียน 7 ปัจจัย ประกอบด้วย ความชัดเจนของหลักสูตร การเป็นผู้นำในการใช้หลักสูตร การนิเทศของผู้ บริหาร เจตคติที่ดีต่อหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตร งบประมาณและระบบสาร สนเทศ ส่วนปัจจัยภายนอกโรงเรียน มี 1 ปัจจัย ได้แก่ การนิเทศจากศึกษานิเทศก์ โดยปัจจัยดังกล่าว สามารถทำนายการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 73.16
4806	सानิต ทองคำ	การคาดประมาณจำนวนประชากรวัยเรียน เพื่อการวางแผนการ ศึกษาระดับอำเภอ ในจังหวัดพัทลุง	2538	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยสัมภาษณ์	ผลการวิจัยพบว่า 1. สมการที่เหมาะสมสำหรับการคาดประมาณจำนวน ประชากรวัยเรียนมีแบบ สมการที่แตกต่างกันในแต่ละรายอายุ ตามฐานข้อมูลที่เลือกใช้ 2. การคาดประมาณจำนวนประชากรวัยเรียนโดยใช้ จำนวนประชากรที่ปรับด้วยอัตราการเหลือรอดเป็นฐานข้อมูล ได้ค่าผลรวมของ ผลต่างกำลังสองของค่าคาดประมาณกับข้อมูล จริงน้อยกว่าการคาดประมาณโดยใช้จำนวน ประชากรเป็นฐาน ข้อมูลในทุกรายอายุ 3. การคาดประมาณจำนวนประชากรวัยเรียนโดยใช้ จำนวนประชากรที่ปรับด้วยอัตราการเหลือรอดเป็นฐานข้อมูล มีแบบสมการที่เหมาะสมแตกต่างกัน เป็นรายอายุ

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4807	อำรุง นาคช่วย	การศึกษาสภาพการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง	2538	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	การศึกษาทำใน 4 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า (1) ชั้นเตรียมการก่อนวางแผน โรงเรียนมีปัญหาในขั้นการเตรียมการก่อนวางแผนในระดับ ปานกลาง(2) ขั้นการวางแผนโรงเรียนมีปัญหา ในขั้นการวางแผนในระดับน้อยคือปัญหาการจัดทำแผนล่าช้ากว่า(3) ขั้นการปฏิบัติตามแผนโรงเรียนมีปัญหา ในขั้นการปฏิบัติตามแผนอยู่ในระดับปานกลางคือปัญหา ขาดแคลนงบประมาณในการปฏิบัติตามแผน(4) ขั้นการ ประเมินผลโรงเรียนปัญหาในขั้นการ ประเมินผลในระดับปานกลาง
4808	วิญญาต บางเลี้ยง	กระบวนการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	2539	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	พบว่า 1. อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของกระบวนการใช้ สื่อการสอน 2. อาจารย์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกระบวนการใช้สื่อการสอน 3. อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการใช้ สื่อการสอนยกเว้นในประเด็น การพิจารณาเลือกสื่อ การแจ้งให้ทราบถึงประเด็นสำคัญ
4809	นัญญา จิตโสภาก	วิธีการรับข่าวสาร ความรู้ เจตคติ และการนำไปปฏิบัติ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	2534	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่า ประชาชนรับข่าวสารเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยมีความรู้เรื่องการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนต่ำที่สุด มีเจตคติเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับดีในเรื่อง ดิน น้ำ ป่าชายเลนและประมง โดยมีเจตคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชายเลนดีกว่าด้านอื่น ๆ
4810	นิพัทธ์ เพ็ชรพรหมศร	ผลการใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา	2534	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นคะแนนเฉลี่ยผลการสอบหลังเรียนด้วยชุดการเรียน การสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .012. นักเรียนมีมโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดีหลังการทดลอง สูงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. นักเรียนที่มีสถานภาพการอยู่อาศัยต่างกันและมีผู้ปกครองประ กอบอาชีพต่างกัน มีมโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดี ทั้งก่อนการทดลองและหลัง การทดลองไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05
4811	ระพีพรรณ ใจภัก	ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง	2534	วิทยานิพนธ์	จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง	การวิจัยเอกสารและการวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยแสดงว่า การแปรของศัพท์สามารถนำมาแบ่งเขตภาษาถิ่น ย่อยในบริเวณที่ศึกษาได้ 3 บริเวณ คือ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง แนวแบ่งเขตภาษาถิ่นย่อยที่มองเห็นชัดเจนมากคือ แบ่งจ้ง หวัด นครศรีธรรมราชออกจากสงขลาและพัทลุง

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4812	ลาลี เทัญศิริ	การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาออกโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา	2535	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่ากระบวนการกลุ่มทำให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงออกและตัดสินใจร่วมกันภายในกลุ่ม ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อ รูปแบบมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ 2.50 ในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ใน ด้าน ความมั่นคงทางจิตใจ ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนใน ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4813	ปาลีรัฐ ทรัพย์ปูลง	การแปรของเสียง (...) ในภาษาถิ่นสงขลา เขตชุมชนเมือง ตามปัจจัยทางสังคม	2536	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยเอกสารและการวิจัยจากการสังเกต	การศึกษาเปรียบเทียบกับตัวแปรควบคุมคือ เพศ อายุ การศึกษา แวดวงภาษา และทัศนคติต่อภาษาถิ่น พบว่าเสียง (...) มีรูปแบบ 3 รูป คือ [...] [...] และ [...] รูปแบบที่พบใช้มากที่สุด คือ [...] ในการ วิเคราะห์แบบไม่ควบคุมตัวแปร ก็พบว่า การแปรของเสียง (...) มีความสัมพันธ์ กับตัวแปรทางสังคมทั้งห้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการวิเคราะห์แบบควบคุมตัวแปร ก็พบว่า การแปรของเสียง (...) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางสังคมทั้งห้าเช่นกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กับการแปรของเสียง (...) มากที่สุดคือ อายุ
4814	มนจิชา ชนะสิทธิ์	การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน ประถมศึกษาในโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยภูมิปัญญา ชาวบ้าน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา	2539	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	1. สภาพการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนการศึกษาลึก1.สูตร หลักการ/แนวคิดโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยภูมิปัญญาชาวบ้านของโรงเรียน ส่วนใหญ่ คือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้การประกอบอาชีพ 2.ปัญหาในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญชาวบ้านไม่มี เวลา กิจกรรมการเรียนการสอนใช้เวลามากกว่าที่กำหนด และครูผู้สอนไม่มีเวลาจัดทำแผนการสอน
4815	ณัฐลิดา ระหา	การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายครูเพื่อเด็กเพื่อชุมชนจังหวัดสงขลา	2542	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	วิธีการสร้างเครือข่าย เกิดจากครูที่มีอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน มีองค์กร เอกชน และรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดเวทีเครือข่าย โครงสร้างเครือข่าย ขนาดกลุ่มที่ปรึกษามี 2-3 คน กลุ่มของผู้ นำมี 7-15 คนการดำเนินงานของเครือข่าย กิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ มีการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานทั้งในและนอกพื้นที่ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาเครือข่าย ระเบียบราชการ เวลาซ้ำซ้อนกับ งานประจำ ขาดเงินทุน

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4816	ณัฐยา ทิพรัตน์	การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หนึ่งตะลุง ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษาส่วนใหญ่, ประชาชนชาวบ้าน, เห็นด้วยมาก ในการจัดการเรียน การสอนวิชาศิลปศึกษา โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายสลับกับการสอนแบบสาธิต และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน
4817	นัทธินี มลิวัดย์	การสร้างแบบสำรวจความสนใจในอาชีพ โดยวิธีการเปรียบเทียบคู่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลา	2536	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยสรุปว่า แบบสำรวจความสนใจในอาชีพมุ่งวัดความสนใจ 8 กลุ่มอาชีพ คือกลุ่มอาชีพโรงงานอุตสาหกรรม ยางพารา ฟาร์มกุ้ง /ปลา ท่องเที่ยว/การบริการ ธุรกิจ/ค้าขาย ก่อสร้าง เครื่องกล และไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์ มีอำนาจจำแนกรายชื่อของแบบสำรวจตามเกณฑ์นัยสำคัญ ทางสถิติเกณฑ์ปกติความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2535 แสดงอยู่ในรูปคะแนนที่ปกติและตำแหน่ง เปอร์เซ็นไทล์
4818	มงคล ศิริชัย	การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสงขลา	2538	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดการเรียนการสอนรายบุคคลที่ได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 69.2/64.0 และประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนรายบุคคล หลังการพัฒนาไม่สูงกว่าก่อนการพัฒนา
4819	เจือ แก้วทอง	ความต้องการการพัฒนาความสามารถทางการสอนวิชาเกษตรของครูผู้สอนวิชาเกษตร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา	2541	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่า ครูผู้สอนวิชาเกษตร ที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการการพัฒนาความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ครูผู้สอนวิชาเกษตรที่มีประสบการณ์ในการสอน เกษตรแตกต่างกัน มีความต้องการการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และครูผู้สอน วิชาเกษตรที่มีรายได้ผลตอบแทนเงินเดือนต่ำกว่า 13,000 บาท ส่วนมีรายได้ผลตอบแทนเงินเดือน ตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป มีความต้องการการพัฒนาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
4820	ปิยะ ประสงค์จันทร์	การศึกษาความต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสงขลา	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่าส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม และมีความคาดหวัง การศึกษาสูงสุดในสายอาชีพ ระดับปริญญาตรีเหตุผลความต้องการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก คือ เลือกเรียนด้วยตนเองและ เรียนตามเพื่อนฯ อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านความถนัด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4821	อาพิชาติ สุทธิโพธิ์	ความพึงพอใจของหัวหน้าช่างที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียนฝึกงาน สาขาวิชาช่างยนต์โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ใจนึ่งจังหวัดสงขลา	2543	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความพึงพอใจของหัวหน้าช่างที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียนฝึกงานอยู่ในระดับปานกลางในด้าน ด้าน เจตคติต่อวิชาชีพ,ด้านความสามารถในการ ปฏิบัติงานและด้านความรู้โดยภาพรวม 2. หัวหน้าช่างที่อยู่สถานประกอบการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ คุณลักษณะของนักเรียนฝึกงาน สาขาวิชาช่างยนต์ โรงเรียนอาชีวศึกษา เอกชนในจังหวัดสงขลา ทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
4822	ไพฑูรย์ สังข์ศิลป์เลิศ	การติดตามประเมินผลนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสงขลา	2535	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยเอกสาร	พบว่า ในวิชาสามัญระดับคะแนน เฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่สอบคัดเลือกได้โดยตรงทุกภาคเรียน ส่วนในวิชาอาชีพไม่แน่นอน สรุปว่า การขยายโอกาสทางการ ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา ได้ผลในระดับหนึ่ง
4823	นิรัตน์ จุลเอียด	องค์ประกอบบางประการที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดกรมสามัญ ศึกษา ในเขตจังหวัดพัทลุง	2539	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ตัวแปรด้านสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ได้แก่ ความถนัดทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา ความถนัดทางการเรียน ด้านเหตุผลและความถนัดทางการเรียนด้านมิติสัมพันธ์และการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับโรงเรียนตัวแปร ด้านช่วงเวลาที่ย่อนวิชาคณิตศาสตร์และประสบการณ์ในการสอนของครูส่งผลในทางบวกและ ขนาดโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ส่งผลในทางบวก
4824	ประจวบ อมแก้ว	การศึกษาความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่ม สมรรถภาพในการปฏิบัติงานของเจริญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตจังหวัด นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง	2540	วิทยานิพนธ์	จังหวัดพัทลุง	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้เจริญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความ ต้องการการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการ ปฏิบัติงานโดยรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้าน ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้านอยู่ในระดับปานกลางเพศ,อายุ,รายได้ ที่ต่างกันไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สถานภาพสมรสต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 อาชีพ ต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4825	ดวงแข ณ สงขลา	การเปรียบเทียบผลของการใช้แรงเสริมทางสังคมและการใช้สัญญาเงื่อนไข ที่มีต่อระเบียบวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา	2534	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและทดลอง	พบว่านักเรียนที่ได้รับแรงเสริมทางสังคมและนักเรียนที่ได้รับ การใช้สัญญาเงื่อนไขมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนสูง ขึ้น อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังจากใช้แรงเสริมทางสังคม นักเรียน มีระเบียบวินัยในชั้นเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังจากใช้สัญญาเงื่อนไข

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4826	นิมนวล สุกท่าเนิด	การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลและกลุ่มแบบเผชิญความจริงที่มีต่อ พฤติกรรมการแสดงออกในกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา	2541	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ นักศึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกในกลุ่มเพื่อนดีขึ้นหลังจากได้รับการให้คำปรึกษารายบุคคลและแบบกลุ่มแบบเผชิญความจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาที่ได้รับการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบเผชิญความจริง และนักศึกษา ที่ได้รับการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง มีพฤติกรรมการแสดงออกในกลุ่ม เพื่อนไม่แตกต่างกัน
4827	บุษกร คำคง	ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิจารณ์ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	2541	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเชื่ออำนาจภายใน ตน การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลกับความสามารถในการคิดวิจารณ์ของนักเรียน ป.6 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเชื่ออำนาจภายในตนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลกับความสามารถในการคิดวิจารณ์ของนักเรียนชั้น ม.3 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นต้น
4828	สายชล มีทรัพย์	องค์ประกอบบางประการที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวศูรของบุคลากร ทางการศึกษาและครูประจำการ ระดับปริญญาตรี (ค.บ.) ในเขตความรับผิดชอบของ วิทยาลัยครูสงขลา	2526	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลปรากฏว่า วิชาเอกนาฏศิลป์ สถานที่เรียน ศูนย์จังหวัดสตูล วุฒิ ป.กศ.สูง และสมรรถภาพครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาชีวศูร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ ทำงาน วิชาเอกประถมศึกษา สถานที่เรียนศูนย์จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวศูรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 วิชาเอกสังคมศึกษาและครูปฏิบัติการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวศูรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และการปรับตัวกับอาจารย์มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวศูรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4829	สมชาติ วิเชียรมาศ	รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ระดับอุดมภาวะและความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสงขลา	2532	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	พบว่า รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ ถึงระดับอุดมภาวะและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
4830	มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ	การมีส่วนร่วมและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสอนดนตรีพื้นบ้าน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสงขลา	2540	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต/การสำรวจ	ผลการวิจัย พบว่า คนตรีพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีประกอบ การแสดงในราเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมากที่สุด การมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้านในการสอนดนตรีพื้นบ้านตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและนักเรียน พบว่า ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมโดยการวางแผนในลักษณะการเป็นกรรมการ การศึกษา มีส่วนร่วมจัด การศึกษาในโรงเรียน มีการกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้วยการสาธิตในลักษณะ การแสดง การทำให้ดู โดยการฝึกปฏิบัติในลักษณะ
4831	กมลวรรณ วิริยะสมบัติ	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ที่ใช้ภาษามลายู สำนักงานการศึกษาจังหวัดสงขลาตามความ คิดเห็นของครูวิชาการ และครูภาษาไทย	2542	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยป.6ที่ใช้ภาษามลายู อยู่ใน ระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์แนวทางการสนับสนุนปัจจัยด้านนักเรียน คือ การดูแล ความเป็นอยู่ของนักเรียน ให้นักเรียนเห็น ความสำคัญของวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมเสริมทักษะ และสนับสนุนหนังสือเสริมการอ่านภาษาไทย ด้านการเรียนการสอน
4832	ไพโรจน์ เพชรคง	การพัฒนารูปแบบการประสานสัมพันธ์ ระหว่างครูปฐมวัยศึกษา กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสงขลา	2539	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการประสานสัมพันธ์ระหว่าง ครูปฐมวัยศึกษากับครูผู้สอนชั้น ป.1 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดปัญหาของการประสาน สัมพันธ์ระหว่างครูปฐมวัยศึกษากับครูผู้สอน ขั้นตอนที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของการประสาน สัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตาม แผนที่กำหนด และขั้นตอนที่ 5 ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4833	หน่วง หวานสง	โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	2541	วิทยานิพนธ์	หาดใหญ่	การศึกษาเฉพาะกรณี	ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็น(1) ศูนย์กลางในการผลิต จัดทำ และให้บริการสื่อการเรียนการสอน (2) ทำการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ข้อมูล ข่าวสาร การประชุม และสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยี และสื่อสาร (3) มีโครงสร้างการบริหารงาน ภายใต้การบริหารของ ผู้อำนวยการ (4)ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่สำนักงานเลขานุการ งานวิจัย พัฒนาและฝึกอบรม งานผลิตสื่อ งานบริการสื่อโสตทัศน และ งานบริการสื่อการเรียนการสอน (5) การดำเนินงานของโครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (6) อาคารสำนักงานลักษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น (7) งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้จากงบประมาณแผ่นดิน
4834	ลัดดา พุ่มอุทัยวิรัตน์	การพัฒนาการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ค 015 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสงขลา	2542	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การศึกษาเฉพาะกรณี	การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติในวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างทั้งสอง กลุ่มแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4835	ปรีดีญาดา กัลยาศิริ	บทบาทกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปี้ยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาเพื่อประชาชนในท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของสมาชิกและไม่ใช้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์	2541	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	กำหนดบทบาทในการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาของกลุ่ม ออมทรัพย์ฯ ไว้ 4 ด้าน คือ ด้านกระตุ้นความคิด ความไม่แสวงหาความรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง/ชุมชน ด้านการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และกระจายความรู้ให้กับ ประชาชนในท้องถิ่น ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานนอกท้องถิ่นกับท้องถิ่น และด้านการระดม ประสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น พบว่าปฏิบัติจริงของกลุ่มตามความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อยู่ในระดับน้อยและตามความคิดเห็นของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อยู่ในระดับน้อย

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	วิธีวิจัย	ผลการวิจัย
4836	นิภา ไชยภูมิ	การปรับแนวสำรวจรูปแบบการเรียนเพื่อใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลา	2537	วิทยานิพนธ์	จังหวัดสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต/การสำรวจ	ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบสำรวจรูปแบบการเรียนที่ผู้วิจัยปรับ สามารถนำมาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลาได้ โดยมีค่าความเที่ยงแต่ละองค์ ประกอบที่ใช้วัด 20 องค์ ประกอบอยู่ระหว่าง 0.29-0.75 ค่าความตรงแต่ละ องค์ประกอบที่ใช้วัด 20 องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.08-0.66 2) นักเรียน ชายและหญิงมีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน และ 3) นักเรียนในโรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษมีรูปแบบการเรียนแตกต่างจากนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
4837	Jarassri Buaban Pechnoi Singchungchai	Evaluation of education achievement of nursing students in the bachelor's degree program (continuing education),	1998	Research Report		การวิจัยจากการสังเกต	The educational achievement of most of the nursing students in the bachelor's degree program (continuing education) in 1989 were moderate level and good level. The nursing students in the bachelor's degree program (1 year continuing education) in 1989 who were different in terms of experience and previous educational achievement did not differ significantly in their educational achievement. 3. The nursing students in the bachelor's degree program (2 year continuing education) in 1989 who were different in terms of age and experience did not differ significantly in their educational achievement. 4. For the average score of their opinion on knowledge, and their expectation of applying their knowledge both before admission and after graduation, it was found that the difference was at .05 which was statistically significant. Their career attitude before admission and after graduation did not differ significantly.

ตารางที่ 4.9 งานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัย

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
4901	Kriengsak Liewchanpattana Narong Na Chiangmai Wiwat Sutiwipakorn Supanee Oncheunjit	Before-after experiment of motorcycle accident reduction among students of Hat Yai Technical College, Songkhla	1999	Research Report	Hat Yai	การวิจัยแบบสำรวจ	This before-after study showed a significant reduction in the motorcycle accident rate following intervention ($p < 0.05$).
4902	Kriengsak Liewchanpattana Narong Na Chiangmai Wiwat Sutiwipakorn Supanee Oncheunjit	Factors associated with motorcycle accident among students of Hat Yai Technical College, Songkhla	1999	Research Report	Hat Yai	การวิจัยแบบสำรวจ	The factors significantly associated with motorcycle accidents among the students were a modified motorcycle and driving experience of more than 5 years.
4903	Wiwat Sutiwipakorn Sakchai Prechaverakul	Road safety audit in Songkhla province	2000	Research Report	Songkhla	การวิจัยจากการสังเกต	for Songkhla province the study has to be confined only two sections where they are rated as more hazardous. An attempt has been made to prioritize sections (intersections, curves and straights) with more needs to be improved. Certain hazards started from incomplete/inappropriate layouts and road furnitures.
4904	Chanin Suvaprom Pichai Taneerananon Wiwat Sutiwipakorn	Road safety audit of main highways in Songkhla province	2000	Research Report	Songkhla	การวิจัยจากการสังเกต	This article shows case study results of an application of Road safety audit to existing roads in Songkhla province. The purpose of this study is to identify potential accident locations and recommend improvements to these sites by application of road safety engineering principles.

5. การศึกษาด้านการบริหารจัดการ

ตารางที่ 5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับรายงาน เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5101	ฝ่ายปรับปรุงและอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา กรมประมง	เอกสารวิจัย-วิชาการกับทะเลสาบสงขลา	2527	รายงาน	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	รายงานการรวบรวมเอกสารงานวิจัยในทะเลสาบสงขลาโดยเน้นในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพในทะเลสาบสงขลา เช่น การศึกษาการแพร่กระจายของปริมาณแพลงค์ตอนพืชและสัตว์ การศึกษาชีววิทยาบางประการของสัตว์น้ำ การศึกษาการใช้เครื่องมือประมงบางชนิดในการจับสัตว์น้ำและศึกษาทรัพยากรกายภาพบางประการที่มีผลต่อสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบสงขลา เช่นความเค็มของน้ำในทะเลสาบสงขลา เป็นต้น
5102	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	Useful of Satellite Data and GIS in Southern of Thailand	2523-2541	รายงาน	ภาคใต้	การวิจัยเอกสาร	รายงานการรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เป็น GIS ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีรายงานการรวบรวม GIS ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพร้อมอยู่ด้วย เช่น การจัดการข้อมูลสารสนเทศภาคภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพาร์ควนเคริง ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา เป็นต้น
5103	อับดุลเลาะ เบ็ญนุ้ย	แผนงานโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2541	รายงาน	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	เป็นรายงานที่รวบรวมและนำเสนอรายละเอียดของแผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังดำเนินการและกำลังดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในปีงบประมาณ2541-2542 พบว่าแผนงานและโครงการส่วนใหญ่เป็นแผนงานระดับปฏิบัติการหน่วยงานของแต่ละกระทรวงในจังหวัด ซึ่งรูปแบบการเสนอขอโครงการได้จัดทำภายใต้กรอบของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
5104	โรจน์จรรย์ย์ ด้านสวัสดิ์	รายงานสรุปและข้อเสนอแนะโครงการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2543	รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	รายงานฉบับนี้เป็นรายงานสรุปผลการประมวลเอกสาร ผลการประชุมสัมมนา และบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงประเด็นปัญหาและความรู้ในภาพรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมจากเอกสารและงานที่รวบรวม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอนาคตเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบ
5105	โรจน์จรรย์ย์ ด้านสวัสดิ์	รายงานผลการศึกษาโครงการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2543	รายงานผลการศึกษา	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	รายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่มีการรวบรวมเอกสาร ผลงาน ผลการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเป็นภาพประมวลความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เหมาะสม

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5106	สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	การประชุมระดมความคิดปัญหาและแนวทางการวิจัย : ทะเลสาบสงขลา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน	2543	รายงาน	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมเอกสารงานวิจัยในเรื่องของทะเลสาบสงขลา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิง ยางพารา ปาล์มน้ำมันเพื่อเสนอแนะการแก้ปัญหาและแนวทางในการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีภาควิเคราะห์สรุปประเด็น จากผลงานวิจัยและบทความ

ตารางที่ 5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการพัฒนาต่าง ๆ

เลขที่ อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผล งาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5201	Seatec International Ltd.	The Emsong Project, Technical Background Report NO.1 Evaluations of the 1985 NESDB SLB Planning Study	1997	Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร	เป็นการประเมินคำแนะนำและข้อคิดเห็นสำหรับการศึกษาวางแผนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2528
5202	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.2 Preliminary Status and Assessment for the SLB	1997	Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร	รายงานสถานการณ์เบื้องต้นและการประเมินภาพรวมของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5203	Larissa Muller, COWI A/S	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.3 Implications for the Future Economic and Environmental Situation :Assessment of Plans and Parameters Pertaining to the SLB	1997	Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัยจาก การสังเกต	การประเมินแผนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5204	Pattanaphum Consultants Co.,Ltd.	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.4 Data Collection and Field Survey for the Hydrological and water Quality Data in the SLB	1997	Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัยแบบ สำรวจ	Types of Collected Data : data collected are mainly classified as hydrological data, meteorological, topographical, irrigation abstraction, water quality data

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5205	Hanne Birgitte Jensen, COWI A/S	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.5 Intergration of the Environmental Action Programme in the Existing Planning System and Public Participation Requirements	1997	Report	คู่มือน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	การผสมผสานแผนงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในระบบการวางแผนและารมีส่วนร่วมของประชาชน
5206	Niels Thygesen, Per Settergren Sorensen and Rifat Manzur Sahi, VKI	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.6 Emsong Intergrated Information System	1997	Report	คู่มือน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยแบบสำรวจ	ระบบข้อมูลแบบผสมผสานเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคู่มือน้ำทะเลสาบสงขลา
5207	Hans Guldager	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.7 Guidelines and Training in Intergrated Environmental Management	1998	Report	คู่มือน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	รายงานการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนตามลำดับภาพสไลด์
5208	Niels Buus Kristensen, COWI A/S	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.8 Updated Cost-benefit Analysis for the Salt Water Barrier	1998	Report	คู่มือน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	รายงานในการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มทะเลสาบสงขลา

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5209	Steen Ogaard Dahl, COWI A/S	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.9 Enviromental Diagnosis for the Songkhla Lake Basin	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	รายงานการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5210	Torsten Malmdorf, COWI A/S	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.10 Environmental Public Awareness and Participation for the Songkhla Lake Basin	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	รายงานเกี่ยวกับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5211	Michel Loft, PEM consult A/S	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.11 Toward the Institutional Set-up for the Implementation of the EAP	1999	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	รายงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5212	Jens Lonholdt	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.12 Study Tour I to Denmark 19-25 October 1997	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	The Seminar and the whole Study Tour were concluded with an in-depth discussion of the possible application of the experience and the lessons learned in Denmark to the issues and problems in the Songkhla Lake Basin. One of the key issues discussed was public participation in planning process.

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5213	Henrik Garsdal ,DHI Alasdair Macdonald ,DHI and Erik Koch Rasmussen,VKI	The Emsong Project,Technical Background Report NO.13 Intergrated Surface Water Model for the SLB	1997	Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัยเชิง ทดลอง	การศึกษาแบบจำลองผสมผสานของน้ำผิวดินสำหรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5214	John David Radcliffe, COWI A/S	The Emsong Project,Technical Background Report NO.14 Demonstration Projects for Sustainable Develoopment in the Songhla Lake Basin	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัยเชิง ทดลอง	รายงานโครงการสาธิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5215	Jens Lonholdt	The Emsong Project,Technical Background Report NO.15 Preliminary Draft Environmental Action Programme	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร	รายงานร่างเบื้องต้นแผนงานปฏิบัติงานลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5216	Jens Lonholdt	The Emsong Project,Technical Background Report NO.16 Intergrated Information System for the Songkhla Lake Basin	1999	Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การศึกษา แบบต่อเนื่อง	รายงานระบบฐานข้อมูลแบบผสมผสานสำหรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5217	Jens Lonholdt	The Emsong Project,Technical Background Report NO.17 Executive Summary of the Salt Water Barrier Assessments	1999	Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร	รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารการวิเคราะห์โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็มทะเลสาบสงขลา

ตารางที่ 5.2(ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5218	Hans Guldager, Rud Friberg and Henrik Zuricho, SJA	The Emsong Project, Technical Background Report NO.18 Water Resources Management for the Songkhla Lake Basin	1999	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การศึกษาแบบต่อเนื่อง	รายงานสรุปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5219	Erik Koch Rasmussen, VKI	The Emsong Project, Technical Background Report NO.19 Assesment of the Environmental Effects of Salt Water Intrusion in Thale Luang and in Thale Noi	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการรุกตัวของน้ำเค็มสู่ทะเลหลวงและทะเลน้อย
5220	The Study Tour Participants	The Emsong Project, Technical Background Report NO.20 Study Tour II to Denmark:23-30 May 1998	1999	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	การทัศนศึกษาประเทศเดนมาร์ก ครั้งที่2 วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2541
5221	Josefina Ferrer Guldager and Dr.Somyot Thungwa	The Emsong Project, Technical Background Report NO.21 Enviromental and Socio-Economic Profile and Strategic Indicators or the SLB	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	The last three chapters summariscadn elaborates on the findings from earlierreports in terms of potentials and constraints, and the issues for sustainability.
5222	Josefina Ferrer Guldager and Vichot Jongrungrot	The Emsong Project, Technical Background Report NO.22 Project Promotion for the Songkhla Lake Basin	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	รายงานการส่งเสริมแผนงานลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5223	Pattanaphum Consultants Co.,Ltd.	The Emsong Project, Technical Background Report NO.23 Water Resources Management Data	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยแบบสำรวจ	รายงานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำ

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5224	Pattanaphum Consultants Co.,Ltd.	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.24 Data for the Pak Rawa Assessment for the SLB	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยแบบสำรวจ	ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการประเมินการเปิดปากอ่าว
5225	Erik Rasmussen, VKI & Alasdair Macdonald, DHI	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.25 ISWM Training Appraisal	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมโมเดลทางคณิตศาสตร์ของน้ำผิวดิน
5226	Laszlo Czuczor	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.26 Overview of Environment Infrastructure for the Songkhla Lake	1999	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	รายงานการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฉบับที่ 1
5227	Vichot Jongrungro, Narumon Preksa & Rungrat Buasom	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.27 Field Trip Programme for Preparation of the EAP	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยแบบสำรวจ	รายงานการเก็บข้อมูลภาคสนามเอการประกอบการจัดทำแผนงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
5228	VKI, DHI, PEM consult A/S, PSU, Seatec International Ltd.	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.28 EPWG Comprehensive Environmental Assessment	1999	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	รายงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5229	VKI,DHI,PEM consult A/S, PSU, Seatec International Ltd.	The Emsong Project, Technical Background Report, Technical Background Report NO.29 Proceeding from the EAP Scoping Workshop 15-16 October 1998 at Haad Kaew Resort	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดขอบเขตแผนงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม วันที่ 15-16 ตุลาคม 2541 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท
5230	Mr.Jens Lonholdt	The Emsong Project, Technical Background Report NO.30 Preliminary Draft Project Catalogue for the SLB	1998	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	รายงานร่างเบื้องต้นเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อโครงการ
5231	Mr.Hans Guldager	The Emsong Project,รายงานด้านเทคนิคฉบับที่ 7 แนวทางและการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานสำหรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2542	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ Emsong เป็นตัวทำให้เกิดแผนปฏิบัติการร่วมกันของ 3 จังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกัน โดยให้มีการวางแผนร่วมกันให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 40 และเสนอให้มีคณะทำงานประสานงานของโครงการฯเป็นองค์กรที่วางแผนร่วมกัน กิจกรรมและหัวข้อในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน มีอยู่ในเรื่องการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติการในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กัน พัฒนาคตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ความสามารถที่จัดหาเงื่อนไขที่สัมพันธ์กันได้ วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่ถูกต้อง กำหนดไว้ในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และมีการทำงานร่วมกันตามแผนงานของจังหวัดและเทศบาล การตรวจสอบวิธีการทำงานบอกไว้ในการพัฒนาเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5232	Mr.Torsten Malmdorf,COWI A/S	The Emsong Project,รายงานด้านเทคนิคฉบับที่ 10 ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2541	Report	กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	มีการเสนอแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ตัดสินใจควรจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ควรมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานบางส่วนที่ไม่เป็นผลดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีความโปร่งใสและให้โอกาสรับรู้ข้อมูล ปรับปรุงด้านการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมมีความเข้มแข็งระดับท้องถิ่นมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจและเงินทุนสู่ท้องถิ่น ผู้ที่มีส่วนได้เสียขององค์กรเอกชนมาแทนที่คณะกรรมการโครงการและแผนเพิ่มขึ้น โครงสร้างหน้าที่ส่วนราชการมีการปฏิบัติหน้าที่เป็นลำดับขั้น
5233	Mr.Torsten Malmdorf,COWI A/S	The Emsong Project,รายงานด้านเทคนิคฉบับที่ 14 โครงการสาธิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2541	Report	กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	รายงานฉบับนี้ได้มีการเสนอภาพโดยรวมของผลกระทบจากธรรมชาติในกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวมทั้งนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์และการป้องกันทรัพยากรเหล่านี้ กำหนดประเด็นเพื่อการวิเคราะห์ใช้ในโครงการสาธิต ซึ่งเสนอในภาคผนวกที่ 1 ของแผนงาน มีการวางแผนพื้นที่เพื่อการจัดการ 5 โซน ได้แก่ ภูเขา ที่ราบตะวันตก ที่ราบทางตอนใต้ เขตทะเลสาบและพื้นที่ชุ่มน้ำ และแนวชายฝั่ง เสนอให้ ผ.ส. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งกลุ่มประสานงานเพื่อดำเนินงานโครงการสาธิต โดยรับผิดชอบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และผู้ประสานงานด้านต่างชาติสนับสนุนเงินทุน
5234	Mr.Jens Lonholdt	The Emsong Project,รายงานด้านเทคนิคฉบับที่ 17 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็มทะเลสาบสงขลา	2542	Report	กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสาร	1.การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถตีความเป็นตัวเงินได้ 2.ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากการตั้งสมมติฐาน 3.การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำ มีอยู่สองประเด็นหลักคือเป็นแหล่งน้ำใต้ดินขนาดใหญ่และสามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้มีการเสียน้ำมากมายในระบบชลประทานที่ไม่เหมาะสม 4.การขาดแคลนน้ำตามฤดูกาลสามารถแก้ไขได้โดยการจัดการน้ำแบบผสมผสาน 5.การวิเคราะห์ด้านนิเวศ อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และปลาโลมาอาจจะสูญพันธุ์ 6.การลดลงของน้ำเหนือบริเวณคันกั้นน้ำเค็ม
5235	VKI,DHI,PEM consult A/S, PSU, Seatec International Ltd.	The Emsong Project,รายงานด้านเทคนิคฉบับที่ 18 การจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2542	Report	กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การศึกษาแบบต่อเนื่อง	1.ในแต่ละปีปริมาณน้ำในแต่ละกลุ่มมีมากจนเกินพอ ดังนั้นการจัดการแก้ไขการขาดแคลนทรัพยากรน้ำควรใช้วิธีการจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน 2.เนื่องจากทรัพยากรน้ำใต้ดินมีมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากจึงแนะนำให้มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้มายังยาวขึ้น 3.เนื่องจากมีการเสียน้ำไปมากในการชลประทานที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นควรมีการประหยัดน้ำ 4.หลักการจัดการน้ำแบบผสมผสานได้มีการเสนอในบทสุดท้ายของรายงานฉบับนี้ และได้มีการระบุพื้นที่ปัญหา ซึ่งควรมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการนำน้ำมาใช้และการจัดสรรน้ำโดยละเอียด

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5236	คณะกรรมการการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เล่มที่ 1/3 กลยุทธ์และการดำเนินการ	2542	แผนงานปฏิบัติการ	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยเอกสาร	มีการจัดลำดับโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน 25 โครงการ และมีการจัดทำแผนงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การจัดทำแผนงานปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม 2.ของเขตและองค์ประกอบของแผนงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 3.การดำเนินงานตามแผนงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
5237	คณะกรรมการการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เล่มที่ 2/3 บัญชีรายชื่อโครงการ	2542	แผนงานปฏิบัติการ	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่ 9 ในวันที่ 8 ต.ค. 2542 พิจารณาร่างรายงาน จ.สุดท้าย โดยการ 1.รองรับร่างรายงานจ.สุดท้ายของแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบกลยุทธ์สำหรับการวางแผน 2.รองรับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเร่งด่วน 25 โครงการที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 3.เห็นชอบว่าควรเสนอต่อ DANCED เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ 8 โครงการแรกจาก 25 โครงการ 4.มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบด้านการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 5.เห็นชอบว่าแผนการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ควรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับรองอย่างเป็นทางการโดยผ่านทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
5238	VKI,DHI,PEM consult A/S, PSU, Seatec International Ltd.	The Emsong Project, Technical Background Report, Environmental Action Programme Volume I/III Project Catalogue	1999	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	อธิบายกระบวนการในการวางแผนและจัดทำแผนงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ขอบเขตและองค์ประกอบของแผนงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และการนำแผนการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมไปใช้
5239	VKI,DHI,PEM consult A/S, PSU, Seatec International Ltd.	The Emsong Project, Technical Background Report, Environmental Action Programme Volume III/III Project Catalogue	1997	Report	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากการสังเกต	อธิบายความเป็นมาและเหตุผลที่ใช้ในการจัดทำแผนงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1.ประเด็นหลัก 2.สถานภาพและการประเมิน

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5240	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2547-2550	2546	แผนงาน	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยจากเอกสาร	ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ 1.การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ 3.ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบชุมชน 4.สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
5241	ประยูร พงศ์ดิศกุล	การผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2535	เอกสารสัมมนา	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัย เอกสารและการสังเกต	พยายามที่จะผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อสอดคล้องแนวคิดในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้แผนงานดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการเลือกตั้งเขื่อนกั้นน้ำเค็มทะเลสาบสงขลา ณ ที่ใดควรคำนึงถึง ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆพร้อมทั้งยอมรับใน การตัดสินใจใดๆย่อมต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม การตัดสินใจเลือกไม่ว่าที่ใดย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกจุด และการตัดสินใจควรอยู่ในรากฐานความเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ควรคำนึงถึงความทุกข์ยากของประชาชน
5242	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	การศึกษาการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานแบบยึดพื้นที่ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2540	งานวิจัย	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร และการวิจัยแบบสำรวจ	แนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกลไกที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.วางแผน กระบวนการนโยบายให้มีความเชื่อมโยงกับส่วนกลางที่กระจายสู่ภูมิภาค 2.วิเคราะห์ปัญหาข้อจำกัดในระบบการวางแผน กระบวนการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนและปฏิบัติ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.วิเคราะห์เสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.ศึกษากลไกเชื่อมประสานงานดังกล่าวเพื่อการประสานงาน 5.ศึกษาประเด็นกฎหมายและระเบียบต่างๆ
5243	สืบพงศ์ ธรรมชาติ	วิทยาการชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาเพื่อการพัฒนา	2542	งานวิจัย	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร และการวิจัยจากการสังเกต	มีวิทยาการชุมชนบางอย่างที่มีอยู่เฉพาะที่เท่านั้น ได้แก่ การทำเครื่องปั้นดินเผา การแกะรูปหนังตะลุง การทำเครื่องถม การสานกระจูด การสานย่านลิเภา การทำครกสี(เครื่องสีข้าว) และการทำขนมลาผลงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิทยาการที่กล่าวนี้ล้วนแต่แฝงไว้ด้วยศิลปะจึงเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยจึงเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทย

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5244	1.สิริ ทุกขินานต 2.ไพโรจน์ลิ วิมลตาภรณ์	การประเมินผลกระทบจากโครงการสร้าง เขื่อนกันน้ำทะเลต่อสิ่งแวดล้อมและผล ผลิตการประมงบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา	2529	รายงาน	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัยแบบ สำรวจ	ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ผิวน้ำ ประมาณ 616,750 ไร่(1,040 กม.2)ทะเลสาบแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนและมีทางออกสู่อ่าวไทยที่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในบางส่วนของทะเลสาบเป็นระบบนิเวศน์แบบผสมผสานระหว่างน้ำ จืดและน้ำทะเล จึงเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยมีผลผลิตทางการประมงปี ละ 7,000 ตัน(+ 1,500 ตัน)มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ทะเลสาบมีความลึกเฉลี่ยตลอดปีเท่า กับ13.6 ppt. 4.57 ppt.0.194 ppt.และ0.0 ppt. ที่ทะเลสาบตอนนอก,ทะเลหลวงตอนล่าง,ทะเล หลวงตอนบน,และทะเลน้อย ตามลำดับ รัฐบาลมีโครงการจะสร้างเขื่อนกันน้ำทะเล เพื่อเพิ่ม ปริมาณน้ำสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง แต่โครงการสร้างเขื่อนกันน้ำทะเลนี้จะเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศน์วิทยา สิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำ และผลผลิตทางการประมงหลายประการ ซึ่งสามารถ ประเมินผลเสียหายต่อทรัพยากรประมง ได้ประมาณปีละนับล้านบาท และผลกระทบต่างๆ จะแสดงในขั้นรายละเอียดต่อไป
5245	คณิต ไชยคำ และคณะ	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรประมง การเพาะเลี้ยงในทะเล สาบสงขลา	2536	โครงการจัด การ	ทะเลสาบ สงขลา	การวิจัยเชิง สำรวจ	เป็นโครงการวางแผนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมงในทะเลสาบสงขลา (ไม่มีตัวโครงการในท้องสมุทมนหาวิทยาลัย)
5246	กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมแหล่ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรม ประมงกระทรวงเกษตรและส หกรณ์	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา ปี 2544 กิจกรรม	2544	รายงาน	พื้นที่รอบ ทะเลสาบ สงขลา สงขลา และ พัทลุง	การวิจัยแบบ สำรวจและ การวิจัยเชิง ทดลอง	ผลการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำและน้ำเปลี่ยนสี ระหว่างเดือน ต.ค. 2543 -ก.ย. 2544 สามารถแบ่งคุณภาพน้ำออกเป็น 3 ประเภท คือ คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ความลึก ความ โปร่งใส อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด ทางเคมีได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง B.O.D. แอมโมเนียรวม ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสรวม TKN TOC และคลอโรฟิลล์ A ด้านชีวภาพ ได้แก่ ชนิดและความชุกของแพลงก์ตอนพืช
5247	ผศ.ดร. อำนาจ สิทธิเจริญชัย และคณะ	โครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รายงาน สรุปสำหรับผู้บริหาร	2537	รายงาน	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร	ควรมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ตลอดจนโครงการ พัฒนาค้นกันน้ำเค็มทะเลสาบสงขลา และโครงการพหุคูณเชิง การดำเนินงานในด้านอื่นๆ เช่น การเพิ่มศักยภาพการชลประทาน การขุดลอก ขัอเสนอแนะในการบริหารและจัดกลุ่มน้ำ มอบให้ มอบ.ดำเนินงาน 3 ระยะ และมีข้อเสนอสำหรับการศึกษาในขั้นต้นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบ ด้วยในส่วนของ การศึกษาความต้องการน้ำแท้จริง การศึกษาประสิทธิภาพการชลประทาน จัดทำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำย่อยอย่างมีระบบ และจัดตั้งองค์กรเพื่อควบคุมปฏิบัติการ

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5248	สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาพุกวงเครื่อง	2535	รายงาน	พุกวง เครื่อง	การวิจัยแบบสำรวจ	การศึกษาตามโครงการพุกวงเครื่อง สภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและจากการดำเนินการของประชาชน ที่ประกอบกิจกรรมในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่โดยหน่วยงานราชการ ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดความต้องการการใช้น้ำมากขึ้น สภาพป่าพรเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การตกตะกอนพื้นที่น้ำท่วมทำให้เกิดสันดอน ประชากรสัตว์น้ำลดลง ประชากรในพื้นที่ประสบปัญหาใหม่ๆ ปัญหาการคมนาคม มีการตั้งถิ่นฐานมากขึ้น การกำหนดทางเลือก : 1.สภาพพุดเดิมเป็นที่ลุ่มสามารถปล่อยให้การชลประทานบ้าง 2.พื้นที่พุดเดิมมีความเป็นกรดสูง ควรควบคุมการระบายน้ำในพื้นที่ 3.ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในด้านอุปโภค-บริโภค แต่การพัฒนาอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5249	สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.	การจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาพุกวงเครื่อง	1992	รายงานแผนการปฏิบัติงาน	พุกวง เครื่อง	การวิจัยเอกสาร	ควรได้รับการพัฒนา เพื่อหวังผลในเชิงกิจกรรมและยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน
5250	ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อและคณะ	โครงการศึกษาและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง	2542	รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร	เขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง	การศึกษาเฉพาะกรณี	เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นแหล่งน้ำจืดและเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิดตลอดจนสัตว์ประเภทอื่นอีกเป็นจำนวนมาก และสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Convention) จึงมีความเห็นชอบให้พุกวงขึ้นเสียนบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง เป็น Ramsar Sites แห่งแรกของประเทศ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้มีการศึกษาการจัดการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5251	บริษัทเทสโก้ จำกัด, บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด	รายงานฉบับสุดท้าย การศึกษาทบทวนความเหมาะสมการศึกษาและออกแบบโครงการคั่นกันน้ำเค็ม ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา พัทลุง	2538	รายงาน	ทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุงและสงขลา	การวิจัยแบบสำรวจและ การวิจัยเชิงทดลอง	การศึกษาคั่นกันน้ำที่ Site A เมื่อเปรียบเทียบในหลายๆด้านแล้วพบว่ามีความเหมาะสมสร้างที่ Site C สรุปได้คือ 1.ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ในขนาดใกล้เคียงกัน 2.ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และกิจกรรมต่างๆได้เท่าเทียมกัน 3.มีผลกระทบต่อการใช้ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ น้ำจืดและน้ำกร่อย น้อยกว่า 4.มีผลกระทบต่อการใช้ของผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำน้อยกว่า เนื่องจากพื้นที่ผิวน้ำ A น้อยกว่า C ประมาณ 400 ตร.ม. 5.มีผลกระทบต่อการใช้ระดับน้ำท่วมน้อยกว่า 6.ให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน 7.ในกรณีที่ตั้งสะพานไปควบคู่กับคั่นกันน้ำที่ A จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการคมนาคมเชื่อมระหว่างฝั่งพัทลุงและฝั่งสงขลาบริเวณทะเลหลวง 8.การก่อสร้างง่ายกว่า และบำรุงรักษาได้สะดวกกว่า
5252	คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไข ความเสื่อมโทรมของทะเล สาบสงขลา	แผนการแก้ไขความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา	2539	ร่างแผน การปฏิบัติงาน	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	ควรมีการแก้ไขสภาพความเสื่อมโทรมของกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในระยะสั้นเน้นปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรง ได้แก่ ปัญหามลพิษทางน้ำ ปัญหาความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา และการลดลงของปริมาณสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา
5253	กรมโยธาธิการ	โครงการก่อสร้างอุโมงลอดทะเลสาบสงขลา	2540	เอกสารประกอบ การประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจาก ประชาชน	ทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเอกสารและ การวิจัยจากการสังเกต	เป็นการรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆได้แก่ สภาพภูมิประเทศ/ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว 2.อุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ 3.อุตุนิยมวิทยา/คุณภาพอากาศ 4.เสียง 5.ความสั่นสะเทือน 6.คุณภาพน้ำ 7.ทรัพยากรดิน 8.นิเวศวิทยาทางบก 9.นิเวศวิทยาทางน้ำ 10.การใช้ที่ดิน 11.การคมนาคม 12.การขุดเขยทรัพย์สิน 13.เศรษฐกิจ-สังคม 14.สาธารณสุข 15.โบราณสถานและการท่องเที่ยว

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5254	สำนักวิจัยและพัฒนา มอ.	การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2533	รายงานจ.สุดท้าย	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	ค่า pH : อยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่า DO : ที่ทะเลน้อยมีค่าต่ำมากโดยเฉพาะในช่วงปี 2523-2529 ที่คลองนางเรียบต่ำกว่า 2 mg/l ค่า BOD : มีการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและสถานที่ ค่า Salinity : เมื่อฝนตกหนักในช่วงเวลา 100ปีมีค่า Salinity มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งเวลาและสถานที่ ค่า Trasparency : มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญบริเวณทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา(ทะเลน้อยมีอิทธิพลจากน้ำกระด้าง) ค่า Suspended Solids : ในทะเลน้อยมีค่า SS สูง ค่า Heavy metals : ค่า Pb,Hg,Cu ที่ตรวจวัดบริเวณทะเลน้อยมีค่าค่อนข้างสูง ค่า Oil&Grease : ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เป็นต้น
5255	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	การศึกษาข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2522	รายงาน	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	การวิจัยเชิงทดลอง	รายงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การศึกษาประกอบด้วยการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรในเรื่องต่างๆที่สำคัญหลายเรื่อง ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานของสังคมและเศรษฐกิจ และสภาพของทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป
5256	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แผนป้องกันอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	2544	แผนงาน/โครงการ	คลองอู่ตะเภา	การศึกษาแบบต่อเนื่อง	มีการจัดตั้งแผนงานและผู้รับผิดชอบโครงการเป็นส่วนๆ 1.แผนการปรับปรุงเร่งระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแผนการจัดทำแบบจำลองปริมาณน้ำ การไหลและสภาพน้ำท่วมและระบบการเตือนภัย โดยกรมชลประทาน 2.แผนป้องกันน้ำไหลเข้าตัวเมืองโดย เทศบาลนครหาดใหญ่ 3.แผนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ โดย กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย 3.แผนสำรวจข้อมูลและกำหนดมาตรการบังคับใช้ผังเมืองรวม โดยกรมการผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5257	John Taylor and sons Redecon Australia PTY.LTD Asian Engineering consultants corp.,LTD. Roger Tym and partners and associated consultants	Songkhla Lake in Planning Study	2528	report / main report	ทะเลสาบ สงขลา	การวิจัย เอกสาร	1. Socio-economic Development Plan 2. Natural Resources Development Plan 3. Environmental Management Plan
5258	งานพัฒนาแหล่งน้ำ	การอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา	2532	เอกสาร ประกอบ การสัมมนา	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัยจาก การสังเกต	เป็นการจัดสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สัมมนาสัญจรที่ศูนย์กลางของทุกภาค โดยเน้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา"
5259	ต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์	การใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาทะเลสาบสงขลา	2532	งานวิจัย /เอกสาร ประกอบ การสัมมนา	ทะเลสาบ สงขลา	การวิจัย เอกสาร	นำการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ในภาพรวมเพื่อกำหนดแผนหลักของการพัฒนา 3 ด้านคือ 1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2.แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3.แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ประโยชน์หลายประการเช่น ทราบความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไป เป็นข้อมูลช่วยเตือนถึงลักษณะของสถานการณ์ การเกิดปัญหา เป็นต้น
5260	ธีระ พันธุ์วนิชและคณะ	ประเด็นนโยบายเกี่ยวกับระบบสาร นิเทศทางภูมิศาสตร์	2532	งานวิจัย /เอกสาร ประกอบ การสัมมนา	ทะเลสาบ สงขลา	การวิจัยเชิง ทดลอง	เป็นการนำเอา GIS มาใช้ประโยชน์โดย แบ่งออกเป็น 2กลุ่มได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ระบบสารนิเทศทางภูมิศาสตร์เอง เช่น การลงแผนที่ในคอมพิวเตอร์ การปรับมาตราส่วนแผนที่ เป็นต้น และนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรเพื่อการบริหารระบบ ครอบคลุมถึงการตั้งศูนย์กลางข้อมูล การพัฒนาบุคคล เป็นต้น

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่พิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5261	ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, รศ.ไพบุลย์ ประพุดติธรรม และคณะ	รายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายงานการก่อสร้าง รายงานช่วงดำเนินการก่อสร้าง (BC 3 และ CTR 3)	2539	รายงาน	เทศบาลเมือง หาดใหญ่	การศึกษาแบบต่อเนื่อง	จากการศึกษาโดยภาพรวมของโครงการจะพบว่าปริมาณน้ำเสียภายในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ทั้ง 3 เขตการศึกษาจะมีปริมาณน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกพื้นที่ย่อยเพิ่มขึ้น การพัฒนาในปัจจุบันในเขตเทศบาลทางฝั่งตะวันตกของทางรถไฟและในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของย่านศูนย์กลางเมืองได้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น จากการพยากรณ์ปริมาณประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้น 2+3 ในช่วง 20 ปี และจำนวนแหล่งของเสียอื่นๆมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่น จำนวนห้องในโรงแรม จำนวนเตียงในโรงพยาบาล เป็นต้น ดังนั้นจึงเสนอให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสีย และจากการศึกษาพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบบ่อไม่เต็มอากาศมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่ตั้งใหม่ของโรงบำบัดน้ำเสียที่บริเวณคลองคู่ตะกา ห่างจากเมืองไปทางทิศเหนือ 12 ก.ม.มีความเหมาะสมและควรมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมในอีก 10 ปี
5262	Thailand Development Research Institute	Feasibility Study on the Establishment of an Information System for Natural Resources and Ennvironmental Lake Basin	2531	Executive Summary and Main Report	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร และ การวิจัยเชิง ทดลอง	The study consisted of four elements : 1.User Surver 2.Data Surver 3.System Design 4.Digital GIS Case Studies-each is discussed separately Additionally,the results of the users'meeting conducted in Had Yai are also included as Appendix
5263	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ตอนที่2 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้ความช่วยเหลือของ DAMCED	2541	วารสาร	ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา	การวิจัย เอกสาร	โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาลกับDAMCEDประเทศเดนมาร์ก จากการดำเนินการของโครงการดังกล่าวจะสามารถนำผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา

ตารางที่ 5.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

เลขที่อ้างอิง	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่องวิจัย	ปีที่ตีพิมพ์	ชนิดของผลงาน	สถานที่ทำวิจัย	แบบการวิจัย	ผลการวิจัย
5301	อำนาจ ศิริระแก้ว	ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา	2541	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยแบบสำรวจ	กระบวนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นกำหนดแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน และขั้นประเมินผล ในแต่ละขั้นตอนมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ด้านการประชุม ประชาสัมพันธ์ การใช้และวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน การควบคุมงาน และการนำข้อมูลการประเมินผลไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
5302	ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์	แนวทางและรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนเก้าเส้ง	2541	วิทยานิพนธ์	สงขลา	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยแบบสำรวจ	สภาพปัญหาในปัจจุบันของชุมชนส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค อาจแก้ไขได้ 3 แนวทาง คือ แนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมชุมชน แนวทางการควบคุมและจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่ และแนวทางการปรับปรุงผังชุมชนใหม่ ทั้งนี้ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆ
5303	สุนีย์ บุญกำเหนิด	การจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนแหลมโพธิ์	2541	วิทยานิพนธ์	หาดใหญ่	การวิจัยจากการสังเกตและการวิจัยเอกสาร	สัมฤทธิ์ผลของการจัดการทรัพยากรประมงเกิดจากการประสานสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภาวะผู้นำ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และการพึ่งพาทรัพยากรประมงของชุมชน และปัจจัยภายนอกได้แก่ นโยบายและการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานภาครัฐบาล บทบาทที่เกื้อหนุนขององค์กรเอกชน ความเอาใจใส่ของสื่อมวลชนและบทบาทของนักวิชาการด้านการศึกษาวิจัย